
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น 
ครั้งที่  5/2565 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น 

ผู้มาประชุม 

1. นายธีระศักดิ ์ ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น       ประธานที่ประชุม 
2. นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
3. นายบุญฤทธิ์  พาณิชย์รุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
4. พันต ารวจโทสมชาย โตเจริญ   รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
5. นายสมภพ  วงศ์ก่อ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายกฤษฏ์  สว่างไสว  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
7. นายวิทยา  ภูโยสาร   ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
8. นางอารีย์  สุรารักษ์   รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
9. นางกฤษณา  แสนสอาด  รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
10. นายอดิศักดิ ์  สมจิตต์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11. นางทิมาพร  จันทรถง   ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
12. นางเบญญาภา   พัชรพิบูลชัย  ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
13. นางนัชชา  ศรีโนนชัย  ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
14. นายทศพล  วงศ์อาษา  ผู้อ านวยการส านักช่าง 
15. นายกวี  ศิริชาติวาปี  ผู้อ านวยการส่วนสุขาภิบาลฯ 
16. นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
17. นางธัญวรัตน์  สานนท์   ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
18. นางสาวศิริกัลยา โพธิจันทร์  ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฯ 
19. นางสาวสมพร  ชัยอยุทธ์  ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
20. นายทัศนัย  ประจวบมอญ  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข 
21. นายมานพ  ช่องตะคุ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
22. นางอินทิรา  ฆารเจริญ  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
23. นางปริญดา  เอียสกุล   ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม 
24. นางวทัญญุตา ธวัชโชติ   ผู้อ านวยการส่วนสังคมสงเคราะห ์
25. นางมันทนา  ไทธานี   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก  
26. นายสันตีรณะ นามวงษา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง 
27. นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง 
28. นายเฉลิมศักดิ ์ ภารดิลก   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง  
29. นางสุพัตรา  โถบ ารุง   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.คุ้มหนองคู 
30. นายวีระพงษ ์ กองพรม   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนทัน 
31. นายวีรชัย  เพลินจิตร  รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองใหญ่ 
32. นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.อนุบาลสาธิตฯ(โนนหนองวัด) 
33. นายทรงพล  พลเยี่ยม   (แทน) ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนชัย 
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34. นางวาสนา  แม้นญาต ิ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองแวง  
35. นายณภูผา  โพธิมา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม 
36. นางนิรมล  ศิริหล้า   ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านตูม 
37. นางสาวจินตนา ภูจอมจิตร  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านตูม 
38. นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านศรีฐาน 
39. นางสาวฐิติรัตน์ ศิริชานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
40. นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
41. นางสาวสุกาญจนา อาจวงษา  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
42. นางสาวจารุณี พงพุทธา  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
43. นางนงนุช  ศรีวรกุล   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
44. นางสุภาพร  สุรัตพิพิธ  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
45. นางรัตนา  สุขบัว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
46. นางมันฑิกา  ไชยพรหม  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
47. นางสาวศิวาพร  ปานเพชร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
48. นางฐิติญาพัณ พีระธันยากานต์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
49. นางสาวราวดี มูลมาตร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
50. นางวิภาวดี  เตียวยืนยง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
51. นางสาวมัลลิกา ทองก้านเหลือง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
52. นางสาวทิพย์ประภา ทองสี   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
53. นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง  หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง   
54. นายชัชชัย  วันเทาแก้ว  รก.หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา 
55. นางชุติมา  ตรีชาลี   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ 
56. นางผกาสร  ไขกัณหา  หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ 
57. นางสาวธนิดา ศรีบุญยอด  รก.หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
58. นางอนรรฆอร พรมม ี   หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง 
59. นางพิมพ์ศิร ิ  ศรีโนนชัย  หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง 
60. จ่าเอกปรชาติ แสนบน   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
61. นางรวิกานต ์ กุนโฮง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
62. นางคณิศร  ประดา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
63. นายกมลศักดิ ์ แก้วมาตย์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
64. นางปิยะนุช  ปัญจพรรค์  หัวหน้าฝ่ายการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
65. นายยุติธรรม  น้อยสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
66. นายมาโนชช  ธาดาจิตติกร  หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 
67. นางสาวจิรานิตย์ อรรคนิตย์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
68. นางสาวกฤษณา ภูพลผัน   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
69. นางสาวสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ ์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม 
70. นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
71. นางวรรณภา  เกียงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
72. นางสาววันชนกน์ บริกูล   รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
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73. นายเดชาชัช  สายเมธางกุร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข 
74. นางกุลิสรา  วงศ์เครือศร  หัวหน้าฝ่ายแผนและงานโครงการ 
75. นางนภกช  สาคร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
76. นางสุธาสินี  แม้นญาต ิ  รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
77. นายวัชรินทร์  ตราชู   ฝ่ายวิชาการ 
78. นางเมธินี  สุดเสนาะ  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
79. นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
80. นายกาญจน์  วันนุประธรรม  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
81. นางสาวนงรักษ ์ ชุมพล   หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
82. นางอัศรา  เอกวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
83. นายเฉลิมภพ  คงกุทอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
84. นายสาธิต  สงวนทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
85. นายชัยยศ  เต็งคิว   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
86. นายพรสถิตย์ กาสีชา   รก.หัวหน้าฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
87. นางเกศรินทร์ ราชนาวี   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
88. นายประจวบ  สารกุล   รก.ฝ่ายบริหารศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส 
89. นายวงศ์ธวัฒน์ ทองป้อง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายโกวิทย์   กุลวิเศษ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
2. นางสาวทิพวรรณ  แกล้วกล้าหาญ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
3. นางกานต์พิชชา  มะนิยม    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
4. นายพศวัต   ธรรมวงศา   นิติกรช านาญการพิเศษ 
5. พ.จ.ต.กิตติสัณห์  บุญสิงห์ฐิติ   นักจัดการงานเทศกิจช านาญการ 
6. นายณัฐพงษ์   ชาตรี    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
7. นางกัลยา   เทพศิลา   นักวิชาการคลังช านาญการ 
8. นางสาวธนัญญา  สังสีแก้ว   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
9. นายวิศรุต   เฟ่ืองไธสงค์    วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
10. นางสาวกมลวรรณ  ประทุมวงศ์  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
11. นางสาวปัณณภัสร์  ศรีอัญญาพงศ ์  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
12. นายพันณกร   ขาลมา    นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน 
13. นายไพโรจน์   ล่าลู่   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
14. นายธีระพงษ ์   ดวงพรม   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
15. นางสาวณิชาภัทร  สีดาทัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
16. นายประภาส   รัตนวดีชัยกุล  สถาปนิกช านาญการ 
17. นางวิจิตรา   เพ่ิมพูล   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
18. นางสาวบุษกร  กัปโก   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
19. นางรุ่งทิพย์   เจริญเพชรกุล  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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20. นางสาวพรอุทัย  ไชยศึก   นักสันทนาการช านาญการ 
21. นางสาวอภิญญา  ขันทับไทย  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
22. นายศุภชัย   บุพศรี   ผช.นักพัฒนาชุมชน  
23. นางสาววนิดา  คงเมือง   เภสัชกรปฏิบัติการ 
24. นางสาวศศิมา  นันทิยเภรี  ครู   
25. นางสุภารัตน์   พลยางนอก  คร ู
26. นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวไชยมหา  คร ู
27. นางสาวมิรินญา  สีนาง   คร ู
28. นายณัฐทกร   เงียบสดับ  คร ู
29. นางสาวมัทนา  เหล่าพรม  คร ู
30. นายเอกลักษณ์   บัวแดง   คร ู
31. นายวัชรวุธ    ศรีภูมิกุล  คร ู
32. นายวีรพันธ์    ทรรศนภูมิ  คร ู
33. นางสาวนงลักษณ์   ศรีเจริญ   คร ู
34. นางสาวพัฒน์นรี   ทุติ   คร ู
35. นางวีณา   มะปะเต   คร ู
36. นายเอกลักษณ์   บัวแดง   คร ู
37. นางสาวพิสมัย ศิริสุทธา   คร ู
38. นางศรัณย์ชนก    อดทน   คร ู
39. นายวัชรพงศ์   อดทน   คร ู
40. นายณัฐทกร   เงียบสดับ  คร ู

  

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.  

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานที่ประชุม  
กล่าวเปิดการประชุม เวลา 13.30 น. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหาร

สถานศึกษา พ่ีน้องพนักงานพี่น้องครูที่รักทุกท่านนะครับ  วันนี้ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่ 5 ในวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบให้มีการสลับชั่วคราวไปก่อน ก็คือในต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ 
เข้าใจว่ารองธวัชชัย รื่นรมย์สิริ น่าจะรักษาตัวยาวพอสมควร ก็ให้รองมนตรี สิงหปุณณภัทร เป็นรอง 1 รอง
บุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง เป็นรอง 2 รองสมชาย โตเจริญ เป็นรอง 3 นะครับ เพราะรองธวัชชัย รื่นรมย์สิริ 
เห็นบอกต้องกายภาพนานมาก ถ้าโชคดีคือกายภาพ ถ้าโชคไม่ดีต้องผ่าตัด ส่วนเรื่องบ่ายวันนี้ที่จะมีการมอบ
เกียรติบัตร ก็จะมีอยู่ในวาระต่อไป  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565  
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ก็ขอรับรองไปก่อน แล้วถ้าประสงค์

จะแก้ไขเพ่ิมเติม ค่อยมาแจ้งติดตามในภายหลังนะครับ   
 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1 เรื่องรายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และสถานการณ์โรคไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

เรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ รองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนการงาน
ทุกท่านค่ะ ก็ขออนุญาตน าเรียนรายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาล สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
ของประเทศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 จ านวน 1,529 รายค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 มีการเปลี่ยนแปลงจากการรายงานคราวที่แล้วไหม  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
 ไม่มีค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ไม่มี ไม่ต้องรายงานไปต่อเลย 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ก็แล้วก็เป็นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  อันนี้จะเป็นข้อมูลของเมื่อวันที่ 8  ก็จะเป็น 

ผู้ติดเชื้อสะสม 516 ล้านกว่าราย แล้วก็เสียชีวิต 6 ล้านกว่าราย อันนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์ Covid ในทวีป
เอเชีย  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
นี่คือล่าสุดใช่ไหม 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
วันที่ 8 ของเมื่อวานค่ะ ของวันนี้ยังไม่มีค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
อินเดียเหลือ 3,700 คือเค้าคงไม่รายงานกันแล้วใช่ไหม  
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นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ใช่ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เห็นบอกว่ากรณีประเทศไทยถ้าใครติด ตรวจ ATK เป็นบวก ก็ไปที่ร้านยาได้เลยใช่ไหม ร้านยาที่มีการ

รับรองใช่ไหม แล้ววิธีการท ายังไงครับ 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ก็คือสามารถเอาผล ATK ที่บวก ไปร้านยาขอรับยาได้เลย เค้าก็สามารถจ่ายยาให้ได้เลย  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เค้าจ่ายฟาวิพิราเวียร์เลยไหม หรือจ่ายตามอาการ 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ก็คือตามอาการค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
จะสังเกตว่าตัวเลขมันหายไป เพราะคนเค้าติดเค้าไม่ต้องแจ้งสถานพยาบาลแล้ว พอติดแล้วก็เหมือน

เชื้อไข้หวัดก็ไปซื้อยากินกัน ดังนั้น ตัวเลขมันก็เลยไม่โผล่ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันเยอะมาก วันก่อนเจอ
ประธานบะขาม เจอหน้าผมก็บอกนายกฯ ของเค้าโควิดในชุมชนเค้าเยอะมาก แต่รายงานตัวเลขมันกลับสวน
หัวทิ่มลงยังไงไม่รู้ เรามีชื่อร้านยาในเมืองขอนแก่นไหม สามารถหาให้เค้าได้ไหม หาได้แล้วก็ส่ง Line แจ้งกอง
ส านัก ให้ได้รับรู้กันนะครับ ว่าเดี๋ยวนี้พอติดแล้วก็สามารถไปร้านยาที่เค้ามีการรับรอง แล้วก็ให้รับรู้ว่ามีร้านไหนบ้าง 
เผื่อคนใกล้ชิดใกล้ตัวสามารถปฏิบัติได้  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้ก็จะเป็นจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไทย ณ วันที่ 9 วันนี้นะคะ 6,488 ราย เสียชีวิต 55 ราย 

ก าลังรักษาอยู่ 84,957 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 29,171 ราย 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,500 ถูกไหม ผู้ป่วยหนัก 738 ใช่ไหม ยัง 2,200 อยู่ คือเดี๋ยวนี้การติดตามตัวเลข

แบบนี้มันเริ่มไม่น่าสนใจแล้ว เมื่อตัวเลขทุกอย่างมันผิดเพ้ียนไปหมด คนก็ไม่ให้ความเชื่อถือกับการรายงาน
ตัวเลขแบบนี้อีกแล้ว พอไม่มีข้อเท็จจริงที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง คนก็จะปฏิบัติตัวไปอีกแบบหนึ่ง  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้ก็จะเป็นของจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 129 ราย 

อันนี้จะเป็นแค่ผล RT-PCR อันนี้จะเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 5 พฤษภาคม สีน้ าเงินจะเป็นผู้ป่วย
รายใหม่ แล้วก็ส่วนสีด าจะเป็นสะสม ซึ่งรวมทั้ง ATK และ RT-PCR ค่ะ ของเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
รวมทั้ง RT-PCR แล้วก็ ATK บวก 1,955 ราย อันก็จะเป็นข้อมูลของอ าเภอเมืองขอนแก่น จนถึงวันที่ 6 
พฤษภาคม 2565 ก็จะเป็นต าบลในเมืองรวมทั้งหมด 10,574 ราย อันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลของในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม – วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ทั้งหมด 11,135 ราย แล้วก็มาตรการที่มีการ
ประชุม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จากการประชุม 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ท่านลองฟังเรื่องนี้ดี ๆ นะ มาตรการจะเข้าสู่โรคประจ าถ่ินจะเป็นยังไง  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
เค้าจะเน้นมาตรการ 2U 3P U ที่หนึ่งก็คือ Universal Prevention ก็คือออกจากบ้านเท่าที่จ าเป็น 

ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงออกนอกบ้านเท่าที่จ าเป็น และใช้เวลาน้อยที่สุด เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตร 
สวมหน้ากากอนามัยทับด้วยกับผ้าตลอดเวลา ทั้งในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน หลีกเลี่ยงการใช้มือ
สัมผัสหน้ากากที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
สรุปแล้วมาตรการนี้ U ที่หนึ่งก็คือธรรมดามาก เป็นมาตรการปกติท่ีใช้กันอยู่ ไปต่อเลยครับ  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
U ที่สอง ก็คือจะเป็นเรื่องวัคซีนก็จะให้ประชาชนสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเวลาที่ก าหนดที่

สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ทุกแห่งทั่วประเทศตอนนี้ ก็คือเค้ายังไม่ได้ก าหนดระยะเวลา
หลังจากเข็มทีส่ี่ ก็ต้องรอติดตามในตอนนี้ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เค้าใช้ค าว่าฉีดวัคซีนครบ ค าว่าครบคือ 3 เข็มนะครับ การฉีดวัคซีนครบคือ 3 เข็ม ไม่ใช่ 2 เข็มนะครับ  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
เตียงพอก็คือมีเตียงรองรับผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยวิกฤต เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพมียา

วัคซีน เวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพ แล้วก็มีหมอเพียงพอ มีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขทุกระดับ
เพียงพอต่อการดูแลระบบการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ขอแทรกตรงนี้ ค าว่าเวชภัณฑ์แล้วก็วัคซีนพอ กรณีชุมชน วันนั้นไปงานชุมชนหนึ่งบอกว่าเค้าขอตรวจ 

ATK ทางศูนย์แพทย์ เค้าขอตรวจจ านวนมากกว่า แต่ศูนย์แพทย์ให้ ATK ตรวจหรือการตรวจ ATK น้อยกว่า
ความต้องการเค้า นี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหม 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ไม่มีข้อมูลตรงจุดนี้ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
มีข้อมูลไหม กรณี ATK ถ้าหากว่าชุมชนแจ้งความประสงค์อยากจะขอตรวจเรามีเพียงพอไหม  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะ คือว่าการลงตรวจคัดกรองเชิงรุก นโยบายของโรงพยาบาลขอนแก่น หรือ

ว่าศูนย์แพทย์ที่อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น เค้าจะไม่เน้นการตรวจเชิงรุก แล้วก็คือถ้าเกิดจะตรวจก็คือ
ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง แล้วก็ในกลุ่มที่จะตรวจก็คือต้องมีเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ๆ อย่างน้อยก็คือ 10 - 20 คน 
เค้าถึงจะลงตรวจในกลุ่มใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความเสี่ยง เดี๋ยวนี้เค้าจะไม่เน้นการลงตรวจคัดกรองเชิงรุก 
ให้ประชาชนก็คือ ซื้อ ATK แล้วตรวจด้วยตนเองค่ะ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไม่รับเป็นภาระรัฐบาลแล้ว  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ใช่ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ซึ่งข้อมูลแบบนี้ ควรมีการแจ้งประธานชุมชนทราบก่อนล่วงหน้าไม่อย่างนั้นเค้าก็จะผิดหวัง ก็ยังนึกว่า

ยังให้บริการในระบบเดิมอยู่ ดังนั้น ก็ควรจะต้องมีการแจ้งกัน เพราะว่าถ้าเค้าขอความร่วมมือมาแล้วเค้าไม่ได้ 
มันก็จะเกิดหาว่าเราปัดความรับผิดชอบ แต่ถ้าเค้ารับรู้ก่อนเค้าก็จะโทษไม่ได้ ก็ควรจะท าหนังสือแจ้งผ่าน อสม. 
ผ่านประธานชุมชนไป ว่ากรณีการจัดตรวจ ATK ต่อจากนี้ไป มีเงื่อนไขและมีระเบียบ หรือมีวิธีการ หลักการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ มี 2U 3P ใช่ไหม Universal Prevention และ Universal Vaccination แล้ว 3P มีอะไรบ้าง 
เตียงพอ เฉพาะผู้ป่วยหนักใช่ไหม เวชภัณฑ์ วัคซีน หมอ  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมาตรการของสถานศึกษาที่จะด าเนินการก็จะเน้น ข้อ 1 ก็เป็นด้านฝั่งซ้ายมือจะ

เป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
มันจะมีอะไรนะ 3T 1V แล้วก็ 667 ใช่ไหม  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ใช่ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
อันนี้คือ 667 เดี๋ยวเข้าไปช่วงที่จะมีวาระของโรงเรียนที่จะเปิดเทอม ก็เดี๋ยวค่อยไปฟังตรงนั้นต่อ   

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้เป็นร่างที่ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เค้าเป็นคนคิดร่างอันนี้ แล้วก็ทางคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นรับทราบในเรื่องนี้  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
3T หรือ 3P มันยังมี 3T 1V เดี๋ยวค่อยฟังส านักการศึกษาอีกทีหนึ่ง 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประกาศของจังหวัดขอนแก่นที่ว่าตอนนี้นะคะ  ก็สามารถให้โรงเรียนหรือ

สถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด สามารถเปิดบริการให้การเรียนการสอนการฝึกอบรมได้ทั้งหมดแล้ว และก็
เรื่องร้านจ าหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการ แล้วก็นั่งบริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน
ได้จนถึงเวลา 23.00 น. จากเมื่อก่อน 21.00 น. ค่ะ   

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
รวมแอลกอฮอล์ไหม 
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นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
รวมค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ก็คือถ้ามีร้านที่จ าหน่ายแอลกอฮอล์ก็ถึง 23.00 น. ได้เหมือนกัน แต่ไม่ใช่เที่ยงคืนใช่ไหม เที่ยงคืนคือ

พวกเมืองท่องเที่ยว  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
ตอนนี้ของจังหวัดขอนแก่นก็คือให้ถึง 23.00 น. หมดทุกอ าเภอค่ะ อันนี้ก็จะมีแผนการลงตรวจหาเชื้อ

โควิดด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับท่ีต่าง ๆ ในวันที่ 10 พรุ่งนี้จะเป็นของส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น ของส านัก
การศึกษา กลุ่มเป้าหมายประมาณ 80 คน โดยส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตรวจให้แล้วกล็ าดับที่ 2 
งวด วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 9.00 น. จะเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
กลุ่มเป้าหมายประมาณ 307 คน โดยส านักสาธารณสุขฯ ค่ะ แล้วก็วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ลานจอดรถ
สถานีดับเพลิงของศรีจันทร์ จะเป็นพนักงานเทศบาลทั้งหมด ทุกส านักกอง กลุ่มเป้าหมายประมาณ 500 คน 
ก็จะเป็นส านักสาธารณสุขฯ ที่ด าเนินการตรวจให้ แต่ว่าจะขอความร่วมมือจากทุกส านักกองในการช่วยมา
ลงทะเบียน ณ วันงาน 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ก็คือแจ้งทุกกองส านักทราบ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ด้านล่างอาคารนี้จะมีการ

ตรวจ ATK ให้บริการกับพนักงานทุก ๆ คน สิ่งที่ต้องการก็คือ มาแล้วก็มาลงทะเบียนใช่ไหมครับ ให้มาลงทะเบียน 
ก่อนก่อนที่จะตรวจ 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
ในเบื้องต้นจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ จะมีชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ให้แต่ละส านักกอง

ก่อน แล้วก็หลังจากนั้น ท่านอาจจะกรอกข้อมูลมา แล้วก็มาเช็คคนของท่านในการเข้าตรวจ โดยมีชุดตรวจ 
ATK ให ้แล้วก็ให้เขียนหน้าซองว่าคนนี้อยู่ล าดับที่เท่าไหร่ อะไรแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้ง 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
หมายถึงจะส่งไปให้ใช่ไหม เป็นไฟล์กรอกข้อมูลใช่ไหม รบกวนท่าน ผอ.กองส านัก ปลัดฯ รองปลัดฯ 

ช่วยก าชับว่าส านักสาธารณสุขฯ จะส่งไฟล์การกรอกข้อมูลลงทะเบียนไปให้ใช่ไหม ให้ท่านได้กรุณาให้ลูกน้องได้
ลงชื่อเพ่ือจัดล าดับคิว ดังนั้น เวลารายงานตัวเพ่ือที่จะตรวจก็คือดูยังไง ประกาศชื่อ หรือยังไง  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
ก็คือดูตามล าดับคิวที่ได้ลงทะเบียนไว้ ก็คือจะเขียนหน้าซองว่าสมมุติรันมาว่า 1,2,3,4,5 แล้วก็เป็น

ส านักไหน 1 ช่าง ก็ 1 ช.ช้าง อะไรแบบนี้ค่ะ ก็คือจะระบุไว้  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
จะจัดล าดับกองส านัก จะได้ไม่มาออพร้อมกันที่เดียว อันดับแรกจัดล าดับกองส านัก ล าดับที่สองในแต่

ละกองส านักจัดล าดับคิวไว้ให้ ดังนั้น เมื่อส่งรายชื่อมาให้ก็จะเป็นรายชื่อจัดล าดับคนที่จะฉีดวัคซีนแล้วเค้า
จะแจ้งคิวของแต่ละกองส านัก ก็ทยอยมาไม่ต้องมาออรวมกัน แล้วการฟังผลจะท าเหมือนทุกคราวไหม เพราะ
เห็นตรวจเสร็จทุกคนก็ต้องไปยืนรอ รอประกาศรอดไม่รอด 
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นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
ก็คือพอตรวจเสร็จ ให้แต่ละส านักกองกลับไปยังส านักกองเลยได้ไหมค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ถูกต้อง คือตรวจเสร็จไม่ต้องรอฟังผล ให้กลับไปเลยกลับไปเสร็จเค้าก็จะคีย์ข้อมูลกลับเข้าไปใน

ไฟล์ข้อมูลที่กรอกมาใช่ไหม ว่าใครขีดสองขีด ส่งกลับไปก็อย่าใช้เวลานาน เพราะบางคนที่มัน 2 ขีด แล้วมัน
กลับไปท างานมันจะไม่ดี ต้องใช้เวลาที่สั้นที่สุดเมื่อตรวจเสร็จเห็นผลแล้ว คีย์เสร็จส่งไฟล์กลับไปให้ ผอ. ผอ.ก็
จะได้รู้ลูกน้องเป็นยังไง ใครเป็นยังไงเจ้าตัวจะได้รู้  และมาตรการตามมาก็คือ เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็น 2 ขีดแล้ว 
ข้อแนะน าต้องท ายังไงครับ ทุกคนจะได้ปฏิบัติเหมือนกัน 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็น 2 ขีด ก็คือให้กลับบ้านเลย แล้วก็ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน แล้วก็จะมีต้องถ่าย

ตัว ATK ที่เป็นผลบวก ถ่ายคู่บัตรประชาชนแล้วก็ส่งข้อมูลนี้ให้แต่ละศูนย์แพทย์ หรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้าน 
ก็หลังจากนั้นเขาจะติดต่อประสานไป แล้วก็สามารถไปรับยา คนที่กักตัวที่บ้านได ้ก็กักตัวที่บ้าน คนที่ไม่สะดวก
กักตัวที่บ้าน ก็จะติดต่อประสานในการเข้ารักษาท่ีโรงแรมให้ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ถ้าอย่างนั้น จัดล าดับขั้นตอน เนื่องจากมีพนักงานใหม่มา ก็อยากจะให้เค้ารับรู้ด้วยว่าเมื่อทราบว่าผล

ตรวจเป็น 2 ขีด ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ พร้อมกับมีหมายเลขโทรศัพท์ มีศูนย์แพทย์ มีหน่วยที่จะประสานงานถูก
ไหมครับ 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
เดี๋ยวตอนส่งไฟล์เพ่ือลงข้อมูลแบบกับรายละเอียดไปให้แต่ละส านักกอง  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ข้อควรปฏิบัติส าหรับคนที่รับรู้ว่าตัวเองติดโควิด เค้าจะได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไง จะได้ไม่ตื่น

ตระหนกนะ ส าคัญที่สุดก็คือรับรู้ สิ่งที่เป็นห่วงผมเองนั่งคิดถึงตัวเองเหมือนกันถ้าผมติดขึ้นมาผมจะ Home  
Isolation ผมก็ปวดหัวอยู่นะ เสื้อผ้าใครซักให้เรา เราเองต้องซักเองหรือเปล่าให้ซักแล้วต้องไปยังไง แล้วก็
ห้องน้ า อาหารยังไม่ยากใช่ไหม ให้เค้ามาวางไว้หน้าห้องแล้วก็ไปทาน ทานเสร็จจะออกมาล้างจานมันจะต้องมา
ปะปนคนกับคนอ่ืนอีกไหม สมมุติอย่างนี้ไงเป็นต้น ผมว่าเรื่องนี้เราใช้ค าของเราง่าย ๆ แบบคราวที่แล้วก็คือการ
เตรียมตัวกับการเตรียมใจใช่ไหม ณ วันนี้เตรียมใจแล้ว เตรียมใจว่าถ้าอยากจะทันสมัยก็ต้องให้ติดสักครั้ง  
วันนั้นประธานหอการค้าเค้าทักผม นายกฯ ตามยุคตามสมัยยัง บอกไม่ต้องมาชวนหรอก เพราะประธาน
หอการค้าพ่ึงติดมา คือมันมีการเตรียมตัวกับเตรียมใจ เตรียมใจเตรียมแล้วถูกไหมครับ มาออกบ้านถี่ขนาดนี้
ออกไปงานเยอะขนาดนี้ สักวันมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ ก็พยายามทุกอย่าง ฉีดจมูก ฉีดคอ ติดแม้กระทั่งเครื่อง
อะไรก็ไม่รู้ ถ้ามันไม่รอดก็ไม่รอด แต่ก็ต้องพยายามระมัดระวัง แต่ส าคัญก็คือทุกท่านต้องเตรียมว่ากรณีที่ต้อง 
Home Isolation กักกันตัวเองที่บ้านได้ไหม ถ้าไม่ได้มีวิธีการไหนที่เราจะต้องไปโรงแรมใช่ไหม โรงแรมเรียก
อะไรลืมไปแล้ว 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
Hospital ค่ะ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
Hospital จะท ายังไงถ้าปริมาณเยอะ ๆ ตอนนี้โรงแรมเค้าลดจ านวนลงแล้วใช่ไหม ที่เข้าข่ายกับ

โรงพยาบาล มันมีแค่เครือข่ายของศูนย์อนามัยที่ 7  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ก็จะมีวีวิช, เลอ แคสเซีย, กลีน และ i-Hotel  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ตอนนี้มีแค่สังกัดศูนย์อนามัยที่ 7 ที่เดียว 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
แล้วก็มีของโรงพยาบาลขอนแก่น ก็ยังมีของลาวิลล่า 2 โรงแรมอีกโรงแรมจ าชื่อไม่ได้ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไม่เป็นไร ส่งรายละเอียดให้เค้า ว่าคนที่ไม่สะดวกที่จะกักตัวเองที่บ้าน มีวิธีการและขั้นตอนในการ

ติดต่อสถานที่เพ่ือจะไป Hospital อย่างไร แล้วถ้าไม่สะดวกยังไง ให้ประสานกับใครของส านักสาธารณสุขฯ 
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้ได้ เพ่ือช่วยดูแลให้ได้เค้าก็จะได้สบายใจว่ามันจะได้ไม่เคว้งคว้าง คนที่มาใหม่ก็
ไม่รู้จะไปตรงไหนอีก  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
แล้วก็วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ก็จะมีตรวจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคเช้าและ

ภาคบ่าย 09.00 น. ก็จะเป็นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีสว่างโนนทัน แล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน,หนองใหญ่,เคหะ,วัดกลาง,แล้วก็โนนชัย เป้าหมาย
ประมาณ 304 คน 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
คือพาเด็กไปตรวจที่นี่กันใช่ไหม  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
ใช่ค่ะ แล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นที่ศูนย์วัดป่าชัยวัน ก็คือจะมีวัดป่าชัยวัน, เทพารักษ์ 5, สามเหลี่ยม, แล้ว

ก็หนองวัด รวมทั้งหมด 179 คนค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ส านักศึกษาต้องไปท าการบ้าน ถ้าจัดแผนการฉีดแบบนี้ ลองนึกภาพเด็กตัวเล็ก ๆ มาทีละ 300 คน 

ครูพี่เลี้ยงมาด้วยทั้งหมดแล้วยังเพียงพอหรือไม่  แล้วส่วนพื้นที่ ที่จะให้เค้าอยู่จะให้เด็ก ๆ อยู่จะอยู่ยังไง 
แล้วเด็กวิ่งไปวิ่งมาไหม ถ้าไม่จัดล าดับเวลาจะสับสนแน่ ดังนั้น ถ้าจัดล าดับเวลามันเกี่ยวข้องกับอะไร เกี่ยวข้อง
กับรถบริการรับส่ง และรถบริการรับส่งจัดคิวยังไง ออกจากไหนไปไหน รับแล้วไปยังไง ขีดความสามารถสูงสุด
ในการฉีดวัคซีนตอ่ 1 ชั่วโมงส าหรับเด็ก  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

ตรวจ ATK ค่ะ  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ใช่ ๆ ตรวจ ATK ต่อ 1 ชั่วโมง ส าหรับเด็กตรวจได้มากแค่ไหน แล้วอย่าลืมว่าขนาดผู้ใหญ่ตรวจยังไม่ใช่

ง่าย ๆ เลยนะ แล้วเด็กตรวจจะดิ้นแค่ไหน แล้วถ้าแหย่เด็กจะเป็นยังไง ขนาดเป็นผู้ใหญ่ยังดิ้นเลยถ้าตรวจเด็ก
มันตรวจไม่ง่ายอย่างนั้นนะ ดังนั้น ความถี่ต่อ 1 ชั่วโมง ประมาณเท่าไหร่ แล้วเรามีคนตรวจกี่คน แล้วจัดคิว
ยังไง ส าคัญที่สุดก็คือไม่อยากให้เด็กมารวมกันมาก ถ้าต่อหนึ่งศูนย์ใช้เวลาแค่ไหน ลดสัมพันธ์กันยังไง ใช้รถ
แบบไหน แล้วอย่างน้อยที่สุด ก็ให้มันได้บริหารจัดการได้ดี และคล่องตัวสูงสุดนะครับ เพ่ือความปลอดภัย
เพราะเด็กมารวมตัวกันล าบากนะ แล้วเด็กจ านวนมาก มันอันตรายและผู้ปกครองพอรู้ว่าไม่มีระบบจัดการที่ดี
มันก็จะเสียหาย ผมว่าผู้ปกครองอาจจะตามมาดูด้วยส าหรับบางคน แล้วนึกภาพเด็กเล็ก ๆ ตรวจ ATK  300 
กว่าคน ทรมานจิตใจมาก มีใครเห็นคลิป ๆ หนึ่งไหมดังมากเลย พ่ีชายฉีดแล้วน้องสาวกอดหัวไว้ ปลอบใจพี่ชาย
น่ารักมาก พ่ีชายกลัวซบน้องสาว น้องสาวก็ตัวเล็ก ๆ ก็ถอดหัวพ่ีชายเอาไว้ ปลอบใจพ่ีชาย นี่ขนาดโตฉีดวัคซีนนะ 
แต่ว่ากรณีเด็กตรวจ ATK ใช้เวลาแหย่เพ่ือจะปั่นด้วยใช่ไหม 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
ขออนุญาตน าเรียนท่านนายกฯ ค่ะ ชุดตรวจครั้งนี้ที่เราจะใช้เป็นชุด  Home Use ซึ่งไม้สั้นไม่ยาวค่ะ 

แหย่เข้าไปประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร อันนี้ไม่ได้ลึกมาก อาจจะใช้เวลาตรวจไม่นานเท่ากับตอนที่เราใช้  
Professional Use  แล้วก็ท่ีขอความร่วมมือ เพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อน คนใส่ชุด PPE คือไม่ไหวจริง ๆ ค่ะ 
ก็คือต้องจัดเวลาว่าให้มาแล้วคืออย่าเว้นระยะห่างในการมาของแต่ละโรงเรียน ถ้าเว้นระยะห่างนาน ก็คือคนใส่
ชุดก็จะไม่ไหวเหมือนกันค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
มันมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหม เพ่ืออ านวยความสะดวกกับคนที่ใส่ชุด PPE เราก็พยายามเลือกแล้วใช่ไหม

ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสว่างโนนทัน อากาศถ่ายเทดีไหม พ้ืนที่รองรับมันดีไหม มีศูนย์พัฒนาเด็กโนนทัน มีศูนย์
พัฒนาเด็กหนองใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเคหะ ศูนย์พัฒนาเด็กวัดกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กศรีสว่างโนนทันดีอย่างยังมี
อาคารใช่ไหม แตเ่ค้าจะยอมให้เด็กไปรอไหม  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
อันนี้ก็คือ จะเป็นทางทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเค้าเป็นคนก าหนดสถานที่มาให้ค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ทีนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พิจารณารายละเอียดชัดเจนดีพอรึยัง จากหนองใหญ่ ไปวัดศรีสว่างโนนทัน 

มันคนละโซนไหม คือไปที่เดียวกันคิวยาว ๆ คนฉีดอย่างที่เธอพูดทรมานมาก แต่ถ้าไปยอมไป 3 แห่ง แล้วแห่ง
ละ 3 – 4 ศูนย์ฯเพ่ือความสะดวก เพื่อคนจะได้ไม่ไปออมาก แล้วไม่ต้องไปใส่ชุดยาวนานจนเกินไป เราไม่อยาก
เห็นภาพแล้วว่าคนตรวจใส่ชุดแล้วต้องเป็นลมไปเพราะว่ามันร้อน แล้วต้องยอมรับอากาศร้อนมาก อยู่ในห้อง
แอร์แล้วไม่รู้สึกใช่ไหม แต่ว่าไปตรงนั้นมีพัดลมก็เปิดไม่ได้ด้วย เวลาตรวจก็ไม่ให้เปิดพัดลมด้วย แล้วคนใส่ชุด
อย่างนี้พัดลมก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ใช้ทรมาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถจัดการได้ดีกว่านี้ไหม  ส านักการศึกษา 
ผอ.ศรัณย์ เปานาเรียง อยู่ไหน  

นายมานพ  ช่องตะค ุ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
ผอ.ศรัณย์ เปานาเรียง ลาป่วยครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ลาไปไหน 
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นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับท่าน 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไปตรวจอะไร 

นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
แจ้งผมว่าลาครับ วันนี้ไม่สบาย 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เป็นโควิดหรือเปล่า ท่าน ผอ.มานพ ช่องตะคุ ยังมีเวลาเพราะว่านี่คือ 19 ใช่ไหม ไปจัดระบบดี ๆ 

ผมเองไม่สนับสนุนเลย ศูนย์พัฒนาเล็กทั้ง 1, 2, 3, 4, 5, 6 ท่านลองนึกภาพ ที่โหดร้ายที่สุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโนนชัย ไปตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน มันผิดปกติไหม แล้วคุยกับส านักสาธารณสุขฯ หน่อย 
คุยกับเค้าหน่อยว่าถ้าอย่างนี้ต่อ 1 ครั้ง ของการให้บริการในการตรวจ ATK ใช้เวลาสักเท่าไหร่ดี แล้วก็จัดพ้ืนที่
ให้เหมาะสมถ้าภายใน 1 วันแบบนี้เป็น 3 - 4 ที่ได้ไหม ถ้าส านักสาธารณสุขฯ รับได้ สมมุติถ้ารับได้ ก็กระจาย
เป็น 3 - 4 ที่ การใส่ชุดเค้าก็จะไม่ล าบากเกินไป หรือ 3 - 4 ที่มันเยอะไปส าหรับเค้าในการที่จะต้องไปตั้งจุดก็
ต้องหารือกัน เพราะนี่ไม่ได้หารือใช่ไหม เพราะผมไม่เชื่อว่าการบริหารจัดการเวลามันจะได้ไง เพราะมันโดด
มากเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทันนึกออกไหม ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัยไปหา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองใหญ่นี้ยังพอไหว มันจะอยู่ปีกเดียวกัน แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัยมันข้ามเมืองเลยนะ คุยกันก่อนดีไหม 

นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
สืบเนื่องจากการประชุมของการเตรียมภาคเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทิศทางไปได้นะครับ ก็น่าจะเพ่ิม

จุดบริการ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
คุยกับสาธารณสุขฯ ต้องคุยกันนะ  

นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
ครั้งแรกแล้วอาจจะเข้าใจผิด อย่างวันนั้นคือทางสาธารณสุขฯ บอกว่าด้วยคณะท างานนะครับ แล้วก็อาจจะ 

สื่อสารในเชิงของบอกว่าให้เสร็จภายในวันเดียว แล้วจะพิจารณา 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค คิดยังไงว่าควรจะ 2 จุดแบบนี้ดีหรือว่า

ควรจะเป็น 3 – 4 จุด  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
เพราะว่าถ้าโรงเรียนสะดวกใน 2 จุด ถ้าเกิดเราหลายจุดมันต้องเปลี่ยนชุด PPE ทุกครั้งที่เวลาลง ถ้าเกิด 

4 จุดใน 1 วันก็ต้องเปลี่ยน  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ถ้า 3 จุดไหวไหม 3 จุดดีกว่าไหม 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
ได้ค่ะ  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เพราะว่าแบนนี้ลองนึกภาพ 1 - 6 แห่งที่จะมาตรวจ แล้วอย่าลืมว่าเด็กนะไม่ให้จับตัวง่าย ๆ 300 กว่าคน 

ถ้ามันเฉลี่ยที่แห่งละ 150 แบ่งเป็น 3 แห่ง ช่วงเวลาของการที่จะตรวจ ATK ก็อาจจะกระชับมากขึ้น 
ไปพิจารณาร่วมกันนะครับ ยังทันอยู่เค้าจะใช้เวลา เรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ความใส่ใจ เรื่องความละเอียดอ่อนในการบริหารจัดการ เพราะถ้าไม่ได้ค านึงถึงเรื่องแบบนี้ มันจะพลาดได้ 
แล้วจะเสียหาย ขอดูคลัสเตอร์นิดนึง 5 กับ 8 คือล่าสุดแล้วใช่ไหม เป็นที่น่าสังเกตบุคลากรทางการแพทย์มี
ต่อเนื่องทุกวัน กี่เดือนแล้วไม่รู้ 2 เดือนกว่า 3 เดือนแล้ว  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
ตั้งแต่ช่วงมีนาคม เมษายน คือจะพบมาตลอดค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
มันจะมีบุคลากรทางการแพทย์ติดทุกวันไม่ใช่ทุกเดือน ลองดูตัวเลขเอาแค่วันละ 5 คน 30 วันนี้ก็ 150 

คนแล้ว แล้วจะเอาหมอพยาบาลที่ไหนมาดูแลรักษา ของทีมเราตอนนี้สาธารณสุขฯ มีติดเพ่ิมไหม  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ติดเฉพาะภาคสนาม 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
คือฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคทั้งหมด 11 คน ก็ติดไป 6 คน แต่ตอนนี้กลับมาท างานหมดแล้วค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
นี่คือทีมท่ีไปตรวจใช่ไหม 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไปตรวจจนติดเลย 11 คน ติด 6 คน น่าเห็นใจมาก บอกให้ก าลังใจ ขอบคุณมาก  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมายดังนี้ 
- มอบทุกส านักกอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ด้านล่างอาคารป้องกันฯ จะมี

การตรวจ ATK ให้บริการกับพนักงานทุก ๆ คน เมื่อมาแล้วให้มาลงทะเบียนก่อนที่จะตรวจทุกคน 
- มอบส านักการศึกษา การจัดแผนการฉีดวัคซีนให้กับเด็กก่อนเปิดภาคเรียน ครูพี่เลี้ยงทั้งหมด

เพียงพอต่อจ านวนเด็กหรือไม่ และส่วนพื้นที่สถานที่ที่ให้เด็กยู่เป็นลักษณะอย่างไร รวมถึงการจัดล าดับ
เวลาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง การใช้รถบริการรับส่งจัดคิวยังไง ออกจากไหนไปไหน รับแล้วไปยังไง ขีดความ 
สามารถสูงสุดในการฉีดวัคซีนต่อ 1 ช่ัวโมงส าหรับเด็กเป็นอย่างไร รายงานนายกเทศมนตรีฯ ทราบ 
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3.2 เรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเทศบาลนครขอนแก่น 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ความคืบหน้าในการก่อสร้างมีไหม มีอะไรที่ส าคัญคืบหน้า ต่างจากคราวที่แล้วเยอะไหม 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง  
ไม่เยอะมากนะครับ เพ่ิงปลายกับต้นเดือนเองครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
มันพ่ึงจะ 10 กว่าวัน 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
ครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ข้ามไปก่อนได้นะ ไปเรื่องส าคัญเอา 4.1 รับจริงจ่ายจริง 4.2 ประเมินความพึงพอใจคนที่ไปใช้บริการ

ช าระภาษีแล้วก็รับจ่ายจริง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเลยครับ 4.1 – 4.3 เลย วันนี้ดีทุกกองส านักได้ให้
ความร่วมมือรายงานเรื่องที่ส าคัญที่ควรทราบให้ที่ประชุมได้ทราบ ว่าตัวเองท าอะไรบ้าง มีเรื่องอะไรส าคัญที่
ทุกคนจะต้องติดตาม  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อทราบ  

4.1 เรื่องรายงานรับจริง – จ่ายจริง ประจ าเดือน เมษายน 2565  
 นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังช านาญการ 

เรียนท่านนายกฯ รองนายกฯ และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน ดิฉันนางกัลยา เทพศิลา ต าแหน่ง
นักวิชาการคลังช านาญการ ส านักการคลัง ขอรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง ประจ าเดือนเมษายน 2565  
และคาดการณ์รายรับรายจ่าย ประจ าปี 2565 รายงานรายรับรายจ่ายจริง ประจ าเดือนเมษายน 2565 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 รายงานสรุปรายรับรายจ่ายจริง ประจ าเดือนเมษายน ณ ตุลาคม 2564 - เมษายน 
2565 รายรับจริงอยู่ที่ 829,700,000 บาทเศษ รายจ่ายจริงอยู่ที่ 606,200,000 บาทเศษ รายรับจริงสูงกว่า 
223,400,000 บาทเศษ ผูกพันอยู่ที่ 117,100,000 บาทเศษ คงเหลืออยู่ที่ 106,300,000 บาทเศษ รายรับจริง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 ภาษอีากรอยู่ที่ 112,100,000 บาทเศษ หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
แทนที่จะรายงานเป็นรายการ เอาแบบนี้ได้ไหม ตัวไหนมีการเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตยกตัวอย่าง  เช่น 

มากกว่าปกติ น้อยกว่าปกติ สรุปได้ไหม ถ้าเทียบกับปีที่แล้วโดยรวมก็คืออันดับแรกคือมากกว่าใช่ไหมหมวด
ภาษีอากร 

นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังช านาญการ 
ใช่ค่ะ  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
แล้วอะไรที่น้อยกว่า  

นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังช านาญการ 
น้อยกว่าจะมีค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่ารายได้จากทรัพย์สินค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เทียบกับปีที่แล้วน้อยกว่าทุกตัว ที่เหลือหมวดภาษีอากรมากกว่า  

นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังช านาญการ 
หมวดภาษีอากร ที่มากกว่าปีที่แล้วค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ที่เหลือเทียบกับปีที่ในเวลาเดียวกันน้อยกว่าทุกตัว น้อยกว่าก็คือ 19, 27, 33, 34, 35, 36, ล้าน 

36 ล้านเอามาหักกับ 88 ล้าน ก็เหลือส่วนต่างอยู่ 50 ล้าน ยังบวกอยู่ 50 ล้าน ไปต่อครับ  

นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังช านาญการ 
ด้านรายจ่ายจริงตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 งบกลางอยู่ที่ 110,300,000 บาทเศษ เงินเดือนฝ่าย

การเมืองอยู่ที่ 5,800,000 บาทเศษ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไม่เอาหรอกรายงานแบบนี้จะใช้เวลา ภาพรวมจ่ายจริงปีที่แล้วกับจ่ายจริงปีนี้ จ่ายจริงปีนี้น้อยกว่าปีที่

แล้วใช่ไหม ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างแทบไม่ปรากฏเลยนะ ยังไม่มีการจ่ายออกไปเลยถูกไหม  

นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังช านาญการ 
ใช่ค่ะ ทั้งปี 64 และ 65 ในห้วงเดียวกันยังไม่มีการจ่ายเหมือนกันเลยค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เหมือนกับปีที่แล้วในห้วงเดียวกันก็ยังไม่มี  

นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังช านาญการ 
คาดการณ์รายรับและรายจ่าย ประจ าเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 คาดการณ์รายรับอยู่ที่ 

1,334,900,000 บาทเศษ คาดการณ์รายจ่ายอยู่ที่ 1,368,200,000 บาทเศษ คาดการณ์รายจ่ายสูงกว่ารายรับ
อยู่ที่ 33,300,000 บาทเศษ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามนี้จริงสิ้นปีงบประมาณเราจะติดลบ 33 ล้าน ซึ่งผมให้ทางส านักคลังเตรียมตั้ง

กรณีถ้าติดลบจริง โดยมีวิธีการแจ้งทุกกองส านัก ให้จัดล าดับความส าคัญ พวกกิจกรรมโครงการ ค่าใช้สอย 
พวกงบลงทุน ให้จัดล าดับความส าคัญเอาไว้ ถ้ามีเงินท าอะไรก่อน ถ้าไม่มีเงินอะไรในตอนท้ายที่ไม่ได้ท าก็ไม่
เสียหาย ให้เริ่มจัดล าดับได้แล้ว แล้วจะมีสัญญาณเตือนแบบนี้ทุกเดือน ให้ทุกโรงเรียน ทุกกองส านักท าตามนี้
นะครับ 1. กลับไปจัดล าดับความส าคัญโครงการกิจกรรมที่เป็นหมวดค่าใช้สอย หรือแม้กระทั่งวัสดุต่าง  ๆ 
เรื่องมาตรการประหยัด หรือแม้กระทั่งโครงการสิ่งปลูกสร้าง โครงการงบลงทุนให้จัดล าดับความส าคัญ ถ้าเงิน
ไม่มีจะต้องอย่างไร แล้วการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อลงมาถึงส านักคลัง ส านักคลังก็จัดล าดับความส าคัญตามที่กอง
ส านักแจ้งมาให้แล้ว ก็ท าอย่างนี้เป็นระยะ ๆ ทุกเดือน ๆ อย่างต่อเนื่อง พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
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สิงหาคม กันยายน อีก 5 เดือน ปีงบประมาณที่แล้วก็ลักษณะคล้าย  ๆ อย่างนี้ แต่ปีที่แล้วโหดมาก 
ตอนคาดการณ์ติดลบเป็น 100 กว่าล้าน แต่สุดท้ายกลับมาบวกอีกใช่ไหม บวกเท่าไหร่นะปีงบประมาณที่แล้ว 
12 ล้าน ประหยัดเกือบตายดันกลับมาบวก ดังนั้น มันก็คาดการณ์ยังไงมันก็ไม่แม่นย า 100 % แต่เราจ าเป็น
จะต้องท าเรื่องนี้เอาไว้ ดังนั้น ส่งสัญญาณแจ้งเตือนทุกกองส านักนะครับ กรุณาให้ความร่วมมือว่า ณ เวลานี้ 
เดือนพฤษภาคม สัญญาณแรกก็คือคาดการณ์รายรับน้อยกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 33 ล้าน ก็ให้ทุกกองส านัก จัดล าดับ
ความส าคัญพร้อมโรงเรียนด้วย โครงการ หมวดค่าใช้สอยกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าไม่มีเงินแล้วไม่ต้องแล้วไม่ได้ท า
โครงการอะไรที่ไม่ได้ท าแล้วไม่เสียหายมากจนเกินไป ให้เตรียมท าเรื่องนี้ได้แล้วนะครับ รายละเอียดไม่เอาแล้ว
มันใช้เวลา ให้รองนายกฯ ทุกกองส านัก ที่เกี่ยวข้อง ปลัดฯ รองปลัดฯ ร่วมกับ ผอ. กองตัวเองกับส านักคลัง 
ไปไล่ในรายละเอียดคือมันเป็นเรื่องการบริหาร มันเป็นเรื่องเชิงบริหาร ดังนั้น ผู้บริหารควรจะต้องดูเรื่องนี้ 
ควรจะต้องรู้เรื่องนี้ ท่านไม่รู้เรื่องงบการเงิน ไม่รู้เรื่องค่าใช้จ่าย ไม่รู้เรื่องรายได้มันไม่ได้ เป็นหลักส าคัญที่สุด
ของผู้บริหารจะต้องรู้ ถ้าในแง่ของธุรกิจ ท ายังไงจะเพ่ิมรายได้ ท ายังไงจะลดค่าใช้จ่าย ท าไงจะอุดรูรั่ว แต่กรณี
ของส่วนราชการมันมีระเบียบส าหรับการอุดรูรั่ว มันเป็นเรื่องของคนแต่เรื่องของเราก็คือ ต้องรู้ว่าการเงินที่
เคลื่อนไหวถ้ามีเงินมันท าได้ ไม่มีเงินท ายังไง แล้วก็จะได้ไม่สับสนวุ่นวายกรณีงบประมาณไม่เป็นไปตามที่เรา
คาดการณ์เอาไว้ เรื่องนี้มันเป็นเชิงบริหารที่ผู้บริหารควรจะต้องใส่ใจ อันนี้กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 เมื่อผู้บริหารรับรู้
แล้ว แผนที่ท่านจะต้องเตรียมการรองรับ ท่านมีแผนอย่างไร และแผนที่ว่านั้น ท่านส่งต่อไปตามล าดับชั้น
อย่างไรให้เค้ารู้ว่าเค้าจะต้องปฏิบัติกับเราไปในทิศทางเดียวกัน เป็นเรื่องส าคัญมาก แล้วท ายังไงการบริหาร
ภายใต้ภาวะวิกฤตสมมุติวิกฤตทางด้านรายรับมันเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ ท าอย่างไรขวัญก าลังใจยัง
เดินหน้าต่อ พ่ีน้องประชาชนยังได้รับการบริการที่ดี เรายังมีขีดความสามารถในการดูแลเรื่องพวกนี้ มันเป็น
เรื่องเชิงบริหารทั้งสิ้น ก็หวังว่าทุก ๆ ท่านที่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ควรจะรับรู้เรื่องราว
เหล่านี้ให้ตรงกันนะครับ  หมดหรือยังเรื่องนี้ 

นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังช านาญการ 
หมดแล้วค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
หมดแล้วไปต่อครับ 4.2 ความพึงพอใจ ล่าสุดตอนที่เราไปประชุมสันนิบาตเทศบาล ความคืบหน้าเรื่อง

ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 2 ปีที่หายไป รู้สึกเค้าจะยังไม่ให้ใช่ไหม หรือเค้าบอกไม่ให้เลย ยังไม่ได้นะครับ 
คือเทศบาลต าบลทั่วประเทศได้ไปแล้ว ได้คืนหมด แต่เทศบาลเมืองกับเทศบาลนครทั้งประเทศ ยังไม่ได้ 
ประมาณหมื่นกว่าล้าน หมื่นกว่าล้านนะยังไม่ได้ ซึ่งก็พยายามติดตามเค้าก็ชงเรื่องไป ครม. ผ่านคณะการ
กระจายอ านาจต่าง ๆ ไปรอให้ ครม. อนุมัติ แต่เค้าก็มีวิธีการดึงมันก็ไม่ถึง ครม. สักที ต่อไปเวลารายงาน 
มันต้องมี 2 เครื่องไว้สแปร์กันไหม เครื่องหนึ่งรายงาน อีกเครื่องหนึ่งใครคิวต่อไปก็ข้ึนเอาไว้เตรียมเอาไว้ พอถึง
เวลามันจะได้ไม่ต้องรอนาน ลองไปดูนะวิธีการถ้าใช้ 2 เครื่อง 2 โต๊ะอะไรแบบนี้ สมมุติเครื่องที่ 1 อยู่โต๊ะหน้า 
เครื่องที่ 2 สมมุติอยู่โต๊ะของนายมาโนชช ธาดาจิตติกร อย่างนี้ใช่ไหม คนที่จะรายงานต่อก็เตรียมการได้อย่างนี้ 
เป็นต้น 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมาย ทุกส านักกอง และโรงเรียนทั้ง 11 แห่ง ให้จัดล าดับ
ความส าคัญ กิจกรรมโครงการ ค่าใช้สอย งบลงทุน วัสดุต่างๆ กรณีถ้ามีเงินควรจะด าเนินการไรก่อน ถ้าไม่
มีเงินอะไรในตอนท้ายที่ไม่ได้ด าเนินการก็ไม่เสียหาย และเรื่องมาตรการประหยัด โครงการสิ่งปลูกสร้าง 
โครงการงบลงทุนให้จัดล าดับความส าคัญ ถ้าเงินไม่มีจะต้องท าอย่างไร 
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 4.2 เรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการย้ายสถานที่ช าระภาษี (ชั่วคราว) ไปโรงแรมพลูแมนฯ 

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 ฝ่ายพัฒนารายได้ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อคราว

ที่แล้วนะคะ นี่เป็นจ านวนผู้มาติดต่อช าระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 จนถึงปัจจุบัน จ านวน 4,124 ราย เฉลี่ยวันละ 
142 ราย  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เดี๋ยวนะ 4,124 ราย นับจากตั้งแต่เปิดทีโ่รงแรมพูลแมน ใช่ไหม 

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
ค่ะตั้งแตต่อนที่ไปโรงแรมพลูแมน 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
แล้วรู้ไหม ณ เวลานี้ รวมถึงที่ส านักงานเทศบาลเรามีคนมาติดต่อช าระภาษีเท่าไหร่แล้ว ยอดรวมทราบไหม 

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
ยอดรวมทั้งหมดประมาณ 9,000 กว่ารายค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
จากฐานภาษเีรามี 20,000 กว่าราย ใช่ไหม 27,000 หรือ 29,000  

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
26,000 กว่าราย 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
26,000 กว่าราย มีมาแล้วติดต่อแล้ว 9,000 กว่าราย หลังจากคัดค้านแล้วเหลือกี่รายที่ได้ช าระจริง  

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
จะมีจดหมายตีกลับ 3,700 กว่ารายค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
จาก 9,600 จาก 9,000 เท่าไหร่นะ  

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
จาก 9,600  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
9,600 มาติดต่อช าระแล้ว เราส่งเอกสารแจ้งเวียนไปยังผู้ที่เข้าข่ายช าระภาษี 26,000 ตีกลับมา 3,700 

ก็เหลืออยู่ 23,000 โดยประมาณ 23,000 มาติดต่อช าระท่ี 9,000 พันกว่าราย ก็ยังเหลืออยู่ประมาณ 12,000 – 
13,000 คือตัวเลขที่บอก 9,000 กว่าราย คือรวมที่ส านักงานเราแล้วใช่ไหม  

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
รวมที่ส านักงานก็รวมทั้งที่มาช าระที่เป็น Bill payment ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ก็ยังขาดอยู่ประมาณ 12,000 – 13,000 ราย แต่ว่าตัวเลขที่เป็นตัวเงินตอนนี้ประมาณ 50 % แล้วใช่ไหม 
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นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
ใช่ค่ะ เดี๋ยวจะเป็นข้อมูลต่อไปค่ะ รายงานผลที่เป็นตัวเงินภาษีบ ารุงท้องที่แล้วก็ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ก็คือยังยังไม่ได้ตามเป้า แต่ว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยอด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 96,300,000 เศษ ภาษี
ป้ายก็จะเป็น 24,000,000 ซึ่งเทียบกับอยู่ในห้วงระยะเวลาเดียวกันภาษีป้ายจะได้เพ่ิมข้ึนมา 8 % กว่าค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
คือปีที่แล้ว 2 ปีที่ผ่านมา เค้าให้เราลดการจัดเก็บก็คือเฉพาะภาษีสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ภาษีป้ายคือเก็บ

ตามปกติ ดังนั้น ถ้าเปรียบเทียบกรณีภาษีป้ายก็จะเห็นได้ว่าระยะเวลาเดียวกัน เราเก็บได้เพ่ิมขึ้นอีก 
1,800,000 ตก 8 % เศษ  

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
ค่ะ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเราเพิ่มขึ้นมา 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เปรียบเทียบไม่ได้หรอก ปีที่แล้วเก็บ 10 % ให้เปรียบเทียบ 10 % ต่อ 10 % ปีที่แล้ว 10 % คือ 

660,000 ปีนีถ้้า 10 % ของ 96,000,000 ก็คือ 9,600,000  

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
ใช่ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ดังนั้น ฐานลูกค้าจ านวนแตกต่างกันเยอะจริง ทุกท่านในฐานะเป็นผู้บริหารต้องรับรู้เรื่องหนึ่งนะว่า 

ท าไมเราถึงย้ายสถานที่ให้บริการจากส านักคลังไปอยู่ที่โรงแรมพูลแมน เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญนะครับ ไม่ใช่คิด
อยากจะย้ายก็ย้าย อันดับแรกจ านวนรายของฐานภาษีผู้ที่ช าระภาษีมันแตกต่างกัน ตอนเป็นภาษีโรงเรือนอีก
เท่าไหร่ ภาษีโรงเรือนตอนนั้นมีก่ีราย ไม่ถึง 10,000 ราย ประมาณเท่าไหร่ 7,000   

นางนัชชา  ศรีโนนชัย    ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
ค่ะ ถ้าเป็นภาษีโรงเรือนเดิมฐานข้อมูลประมาณ 7,000 – 8,000 ราย แต่ที่นี้ตอนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เราปูพรมในการประเมินแจ้งประเมินออกไป 26,000 กว่าราย  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ทราบว่าท่านปลัดฯ ผอ.ส านัก แล้วก็รองนายกฯ ที่เกี่ยวข้องพยายามติดตาม ค าสั่งที่ชัดเจนก็คือ มันมี

ผิดปกติมากเวลาแจ้งไปแล้วให้เค้ามาช าระภาษี มีการคัดค้านเยอะมาก ดังนั้น การคัดค้านเป็นแบบเอกสารไม่
ยอมรับ ต้องมีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจจริง ถ้าระบบสมบูรณ์ในอนาคต มันไม่ต้องไปตรวจจริง มันสามารถเข้าไป
ดูในโปรแกรมได้แล้วกดเลขท่ีบ้านมันก็จะขึ้นมาเหมือนกับ Google Map มันสามารถเปิดแล้วก็ดูได้ว่าบ้านจริง ๆ 
แล้ว ณ เวลาปัจจุบัน Real Time ขยายออกมาแล้วกว้างคูณยาวเท่าไหร่ มีอาคารอะไร มีป้ายอะไร แล้วก็มีการ
ท าเกษตรจริงไหม ท าเกษตรเต็มพ้ืนที่ไหม ในอนาคตถ้ามันท าโดยสมบูรณ์แบบเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสียเวลาไป 
แล้วการพูดคุยกับคนที่มาคัดค้านมันก็จะมีของจริงยืนยัน ว่าที่คุณคัดค้านจากของจริงที่เปิดแบบ Real Time 
ตอนนี้มันต่างกันที่คุณคัดค้านในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการพัฒนาที่ต้องต่อไป ตอนนี้ก็มีในระดับหนึ่งใช่ไหม  

นางทิมาพร  จันทรถง    ผู้อ านวยการส านักคลัง 
ขออธิบายเพ่ิมเติมนะคะ ตอนนี้ฐานที่เราใช้ในการจัดเก็บภาษีเราจะใช้โปรแกรม TAXGO ของจุฬาฯ 

คราวนี้ในฐานข้อมูลเค้าก็จะให้เราใส่รายละเอียดของการใช้ประโยชน์ พอการใช้ประโยชน์เราจะต้องมารี เช็ค
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กับ Google Map ของแต่ละแปลง ๆ เพราะว่าเรายังไม่ได้ผูกให้ Google map มาลงในในฐานข้อมูลของ 
TAXGO แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตก็จะลองคุยกับทีมของการพัฒนาโปรแกรมของ TAXGO ว่ามันสามารถดึงมา 
ด้วยกันได้ไหม เพราะว่าตอนนี้ทางส านักคลังคิดก็คือเป็นโปรแกรมหน้าบ้านที่พัฒนาจาก TAXGO เพ่ือเป็น 
Platform ให้ประชาชนติดต่อช าระภาษีมาได้ อยู่บ้านก็ตรวจสอบข้อมูลที่ดินแล้วก็สามารถช าระภาษีได้เลย 
ตอนนี้ส านักคลังอยู่ระหว่างด าเนินการอยู่ค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เพราะคนพอมาคัดค้านแล้วมันไม่สามารถท าได้นายกฯ ลดให้หน่อย ทั้งที่คลังปฏิเสธเรียบร้อยแล้ว 

ก็ยังขึ้นมาหาผมอยู่นั่นแหละ มาบอกว่าลดให้หน่อยก็เข้าใจได้ คนมันเคยเสียน้อยแล้วกลายเป็นเสียมาก 
แต่พวกที่เสียมากแล้วกลายมาเป็นเสียน้อยดีกว่าไม่บ่น แล้วที่เราเสียเปรียบที่สุดก็คือ กลุ่มห้างสรรพสินค้า 
จัดเก็บได้ลดลงใช่ไหม 

นางนัชชา  ศรีโนนชัย    ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
เรียนท่านนายกค่ะ ด้วยวิธีการค านวณภาษีของภาษีโรงเรือนกับภาษีที่ดินมันมีวิธีการค านวณที่

แตกต่างกัน 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ก็คืออย่าง เช่น เซ็นทรัลสมัยก่อน เค้ามีพ้ืนที่ให้เช่าใช่ไหม คุณจะเป็นช็อป ๆ พ้ืนที่ให้เช่าของคุณมี

ทั้งหมดกี่ร้อยห้อง เราก็คูณค่าเช่าใช่ไหม คูณ 12 เดือน คูณสัดส่วน % ทั้งหมด แล้วเก็บได้เกือบหมดเลย 
แต่พอมาคิดจากมูลค่าของทรัพย์สินโดยรวม แล้วหักอะไรต่อมิอะไรแล้ว มันก็เหลือน้อยกว่าใช่ไหม แล้วหายไป
หลายล้านเลย  

นางนัชชา  ศรีโนนชัย    ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
ก็คือบางรายกจ็ะเพ่ิม ก็มีบางรายลดก็มีค่ะท่านนายกฯ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ดังนั้น มันไม่ใช่เรื่องความเท่าเทียมนะ ความเท่าเทียมเดิมที่หลักการหลักการความเท่าเทียมของเรื่อง

ภาษี ก็คือคนที่เข้าข่ายทุกคนควรจะต้องช าระภาษี นี่คือหลักการความเท่าเทียม แต่สิ่งหนึ่งที่มันขัดแย้งกับ
ความเท่าเทียมก็คือ คนที่มีรายได้จากการค้าขายมากกลับจ่ายน้อยลง ดังนั้น ภาษีตัวนี้โดยวิธีคิดก็ยังไม่เป็น
ธรรมกับคนที่จะต้องช าระภาษี ลองนึกภาพแต่ก่อนห้างเค้าเคยเก็บค่าเช่าจากคนที่มาเช่าช็อป แล้วก็เอาส่วน
ต่างของตัวนี้มาช าระภาษี แค่พอเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ไปตามพอเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เค้ายังเก็บกับ
ผู้ประกอบการอยู่ไหม เมื่อสัดส่วนการช าระภาษีในส่วนนี้มันลดลง พอมันลดลงแล้วคุณยังเก็บคนที่มาเช่าแพง
เหมือนเดิมไหม แล้วถ้าคุณเก็บลดลงก็แปลว่าคนที่เคยจ่ายเค้าก็จ่ายลดลง กับคนที่ไม่เคยจ่ายแล้วต้องกลับมา
จ่ายเพ่ิม และหลักการของการจ่ายของเรื่องภาษี หลักความเท่าเทียมตัวนี้มันยังเสียหายอยู่มันยังไม่เป็นธรรม  
ก็รับรู้แต่พวกเรา ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ ตะโกนไปก็ไม่ถึงหูเค้า ไปต่อครับ   

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
นี่ก็เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้มาช าระภาษี ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม ตอนนี้ก็คือด้าน

ความสะดวกสบายจะมาเป็นอันดับหนึ่ง นั่นก็คือช่วงที่เราใกล้สิ้นสุดระยะเวลาช าระภาษีปลายเดือนเมษายน 
ก็จะมีผู้มาติดต่อช าระ 200 กว่าราย 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เราขยายเวลาแล้วใช่ไหม ไปถึงเดือนอะไร ไปถึงเดือนมิถุนายนนะครับ  
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นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
ตอนนี้ก็จะมีประชาชนมาช าระเรื่อย ๆ ค่ะ แต่ยอดก็จะไม่สูงมาก 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไปดูตัวเลขเดือนพฤษภาคมหลักเลข 2 หลัก ไปดูว่าจากเดือนเมษายน มีเลข 3 หลัก พอเดือน

พฤษภาคม 30, 27, 59, 25 ตรงนี้ให้เป็นประสบการณ์ของส านักคลัง ว่าถ้าเราจะต้องเช่าพ้ืนที่ใหม่ไปดูตัวเลข
ย้อนหลังเดือนมีนาคม กับเมษายนมาเยอะที่สุด แต่เนื่องจากว่าเรามาตัดสินใจทีหลัง แล้วก็เลยไปเช่าเดือน
เมษายน – มิถุนายน ดังนั้น ถ้าจ าเป็นจะต้องท าแบบนี้อีกปีหน้า เวลาที่เหมาะสมก็ไปให้ดูตารางตัวนี้นะครับ 
เปรียบเทียบถ้าในระดับเลขคู ่พฤษภาคม มิถุนายน ที่เราเช่าอีก 2 เดือน ระดับเลขคู่กลับมาเทศบาลบ้านเราก็ได้ 
ดังนั้น ปีหน้าถ้าเราจะด าเนินการต่อ เราควรจะเริ่มที่เดือนอะไร ถ้าตามที่ผมคิดว่าคือมีนาคม กับเมษายน 
เท่านั้น ที่คนจะมาเยอะ ๆ แล้วพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม กันยายน ก็กลับมาบ้านเรา ดังนั้น การจ่ายค่า
เช่าก็จะเหลือแค่ 2 เดือน ก็ไปเตรียมการเรื่องนี้เอาไว้ โดยเก็บตัวเลขสถิติเหล่านี้เพ่ือการเตรียมการส าหรับปี
หน้านะครับ อันนี้รับทราบจะตั้งโจทย์เอาไว้ถ้าตัวเลขการประเมินความรวดเร็วแค่ 75 % กับขั้นตอนที่ควร
ทราบ 74 % ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปแก้ไขปรับปรุงว่าขั้นตอนที่ควรทราบแล้วเค้าไม่ทราบ เรามีแนวทางจัดการ
ยังไง ด้านความรวดเร็วมันเกิดจากอะไร มันเป็นความรู้สึกหรือมันเป็นการบริการที่ช้าจริง เข้าใจความหมายใช่
ไหมครับ ถ้าความรู้สึกมันแปลว่าอะไร แปลว่าทุกคนท างานเต็มที่แล้วทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วแต่เค้ายังรู้สึก
ว่าช้า แสดงว่าต้องมีปัญหา ค้นหาปัญหาให้เจอ แล้วขั้นตอนสามารถท ายังไงได้บ้างที่เค้าจากหลายโต๊ะให้เหลือ
ไม่ก่ีโต๊ะ หรือจะไม่กี่โต๊ะเหลือโต๊ะเดียว หรือเอกสารแบบไหนที่มันช้าแล้วท ายังไง คนหนึ่งไม่ต้องไปเดินหลายโต๊ะ 
ไปปรับวิธีวิธีการลองดูท าได้ไหม มี comment อะไรที่น่าสนใจไหม 

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
น่าสนใจก็เค้าจะให้เพิ่มป้ายบอกทางมาช าระภาษี  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
จากเทศบาลไปโรงแรม ได้คุยกันเรื่องนี้หรือยังว่าจะต้องเพ่ิมป้ายจุดไหน ๆ  

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
ก าลังเตรียมกัน คุยอยู่ค่ะ แล้วก็จะน าตัวนี้ไปใช้ในปีหน้าค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
แล้วปีนี้ไม่เตรียมเหรอ 

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
ปีนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาเช่าแล้ว  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
มันมีตั้ง 2 เดือน แล้วท าไมไม่เตรียมแนะน าปีที่ท าปีหน้าเหรอ แค่ป้ายไม่กี่บาท 

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
เดี๋ยวไปท าค่ะท่านนายกฯ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
คือเราต้องการรู้ว่าคุณต้องการให้ท าป้าย ก าลังพูดถึงจุดไหนไปจุดไหน จริง ๆ เรามีการสั่งการถูกไหม 

ว่าเรามีป้ายหน้าส านักคลังแล้ว และเรามีป้ายตรงปากทางเข้าด้านหลังไหม มีป้ายตรงปากทางเข้าด้านหน้า
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เทศบาลไหม มีป้ายที่ประสานกับโรงแรมไปแล้วขอติดตั้งได้ไหม เราถึงขนาดขอความร่วมมือจากส านักศึกษา
ถูกไหม เอารถไฟฟ้าให้บริการคนที่ไม่รู้ว่าเราย้าย คุณสามารถนั่งรถไฟฟ้าเราคนขับก็รออยู่หน้าส านักคลัง  
คุณนั่งรถไฟฟ้าเราไปส่งหน้าโรงแรมให้คนเกิดความสะดวก ซึ่งก็ได้ผลมากในเรื่องนี้ แต่ถ้ากรณีมีป้ายแล้วยังไม่
จัดการต้องรีบจัดการนะว่าควรจะตั้งอยู่ตรงไหนให้เห็นเด่นชัดนะครับ  

นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
เป็นบรรยากาศท่ีรถของส านักการศึกษาค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
บางคนติดใจขอให้ขับไปบึงก็มี แต่พ่ีจะมาช าระภาษีพ่ีขอไปบึง ก็ปรับปรุงอยู่ 2 ด้าน ไม่ได้แปลว่า

ผิดพลาดนะ เพียงแต่มันต้องมีปัญหา ถ้าความพึงพอใจโดยใช้คนบริการตั้ง 82 % แต่ว่าขั้นตอนกับความ
รวดเร็วแค่ 73, 74 มันต้องควรท ายังไงตรงนี้ ต้องรับมาเพ่ือจัดการ ขอบคุณครับ ไปดูตัวที่ 4.1 เมื่อสัปดาห์ที่
แล้วรายงานที่ 80 กว่าล้าน พอมาวันนี้ที่ 96,000,000 ก็เกิน 50 % ไปแล้ว 4.3 ครับเชิญ   

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมายส านักคลัง เตรียมด าเนินการติดตั้งป้ายบอกทางการ
ช าระภาษีของประชาชน ว่ามีจุดใดบ้าง เช่น บริเวณด้านหน้าเทศบาล ด้านหลังเทศบาล หรือป้ายหน้า
ส านักคลัง และประสานการขอติดตั้งป้ายกับโรงแรมพลูแมนฯ ต่อไป 

4.3 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน      
ขออนุญาตน าเรียนในเรื่องของรายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในภาคเรียน

ที่ 1 ในวันที่ 5 พฤษภาคม ทางส านักการศึกษาร่วมกับส านักสาธารณสุขฯ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งก าหนดเปิด ในวันที่ 17 
พฤษภาคม 2565  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
มีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมด้วยเหรอ 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน   
ใช่ค่ะ มาให้แนวทางก็คือแนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเรียน Onsite 

อันนี้เป็นแนวทางของกรมอนามัยที่ให้ก าหนดให้เหมือนกันทั่วประเทศ ก็คือว่าเราจะต้องด าเนินการด้วย 3T 
1V ก็คือตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกัน T1 ก็คือ Thai Stop Covid Plus ซึ่งสถานศึกษาได้ด าเนินการประเมิน
แล้วตอนนี้จากเดิม 44 ข้อ เหลือ 20 ข้อ และเราก็ผ่านตามเกณฑ์การประเมินค่ะ อันที่ 2 เป็นเรื่องของ Thai 
Save Thai ตัวที่ 3 เป็นเรื่องของ T-Test ก็คือมีการตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ ตัวที่ 4 เป็นเรื่อง
ของวัคซีนส าหรับครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 5 - 18 ปี 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
แล้วทีนี้ ตัวที่ยากตอนที่ผมอ่าน ผมปวดหัวมากไปดูตัว V ตัวค าสุดท้ายที่ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ตัวนี้

หมายถึงตัวเลขใช่ไหม ตัวเลขของคนท่ีไดฉ้ีดใช่ไหม  

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน   
มันจะมีเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงค่ะท่านายกฯ  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เป็นเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงหรือเกณฑ์ประเมินการฉีด หรือเป็นตัวเลขคนฉีด 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน      
วัคซีนจะมีตอนนี้เค้าให้ใช้ที่สาธารณสุขจังหวัด เค้าก าหนดให้เราที่ร้อยละ 70 ของนักเรียน ของผู้ปกครอง 

ร้อยละ 80  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ร้อยละ 70 แล้วเรามีตัวเลขของ 11 โรงเรียนเราไหม  

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
ตอนนี้ตัวเลข จะขอน าเรียนถ้าเป็นกรณีเด็ก จะน าเรียนท่านอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากว่าเด็กเรามีรับเด็กที่

จบการศึกษาไป แล้วก็รับเข้ามาใหม่ตัวเลขก็เลยจะเป็นตัวเลขเดิมค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
แล้วมีการก าหนดวันไหม ว่าเราจะรู้ตัวเลข 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน      
วันที่ 20 ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ก็คือต้องรอเปิดเทอม แล้วถ้าเปิดเทอมไปแล้วรับรู้แล้วไม่ถึง 70 ท ายังไง 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน      
โดยส่วนใหญ่แล้วถึงค่ะ แต่ว่ามันจะมีเด็กท่ีรับเข้ามาใหม่  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
แล้วมแีนวปฏิบัติไหม ว่าตรวจวันที่ 20 แล้ว เอาโรงเรียนที่กลับไม่ถึง 70 ต้องปิดไหม  

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน     
ไม่มีการปิดค่ะ เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมาตรการของกรมอนามัยเที่ยวนี้ไม่มีปิดโรงเรียนแม้จะติดโควิคก็

เป็นให้เด็กหยุดเรียน  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ที่ผมโกรธมากก็คือตัวนี้แหละ 3T 1V เฉพาะ T1 ก็ 24 ข้อ และยังมี 667 อีก 19 ข้อ อันนี้ของอะไร 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน     
ของกรมอนามัยก าหนดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
3T 1V กับ 667 นี่เหรอ 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน      
ก็ด้วยจากมาตรการตรงนี้ ที่มันเป็นลักษณะของนามธรรมทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เค้าก็เลย

มาประชุมร่วมกับเราแล้วก็ให้แนวทางลงสู่การปฏิบัติ ก็คือว่าเป็นมาตรการในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 
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ก็คือในเรื่องของระบบการประเมินการคัดกรองการติดเชื้อโรคโควิด 19 ก่อนเปิดเรียน ก็คือให้มีการตรวจ ATK 
ก่อนเปิดเรียนของครูทุกรายในทุกสัปดาห์ มีการประเมินความเสี่ยงด้วย App Thai Save Thai ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เป็นหน้าที่ใครไปตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียนทุกราย เป็นหน้าที่ใคร 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน      
ตอนนี้โรงเรียน ทางส านักสาธารณสุขฯ เราก็คือมีการสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้กับทางโรงเรียน

ทั้งหมด 12,000 ชุด ซึ่งเราก็มีการส ารวจมาแล้วว่า โรงเรียนต้องการใช้กี่ชุด แล้วก็จะมีการแผนการตรวจ ATK 
ซึ่งโรงเรียนเรามีครูที่ผ่านการอบรมการตรวจ ATK แล้วก็ร่วมกับศูนย์แพทย์ที่ใกล้เคียงโรงเรียน 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
11 โรงเรียนตกลงตอนนี้มีมือตรวจหรือยัง แล้วเค้ายังกล้าตรวจเหมือนเดิมนะ ไม่เหมือนรอบนั้นนะ

อบรมเสร็จไม่กล้าตรวจ ตอนนี้มีมือตรวจแล้วนะ มีก่ีคนที่เป็นมือตรวจของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  

นายสันตีรณะ  นามวงษา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
ของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทอมที่แล้ว 20 เทอมนี้เหลือ 19 เพราะว่าอีกคนไปบรรจุแล้วครับ 

ก็เพียงพอครับ เกินพอครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ไดเ้ท่าไหร่ ตอนนี้มือตัวเท่าไหร่ 

นางสาวสายสุดา  ฤทธิยงค์    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
มือตรวจอยู่ที ่6 คน แล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตรวจเอกสารอีก 6 คน  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เท่าไหร่ 

นางวาสนา  แม้นญาติ    ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 13 คนค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไหนโรงเรียนไหนอีกให้ถามได้โรงเรียนไหน โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

นายประชารัตน์  โนนทนวงษ์    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ (โนนหนองวัด)  
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 10 คนครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ของจริงใช่ไหม โรงเรียนไหนจะรายงานอีกไหม ให้เกิดความม่ันใจ  

นายทรงพล  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 8 คน  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
8 คน เป็นจ านวนคนที่อบรมแล้วเป็นมือตรวจได้จริงใช่ไหม ก็คือ 6 คนตรวจ อีก 2 คนท าน้ ายาใช่ไหม

หยอดใช่ไหม โรงเรียนในอีก 
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นายวีรชัย  เพลินจิตร    รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่มี 12 คนครับ  

นายณภูผา  โพธิมา    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 20 คนครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่มี 12 คน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 20 คน โรงเรียนไหนอีก 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมาไหม เท่าไหร่ 40 เลยเหรอ ไปต่อเลย 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
อันนี้ส่วนของนักเรียนและครอบครัว ก็จะแบ่งเป็นเกณฑ์ตามตามระดับอายุ ก็คือกรณีนักเรียนอายุต่ า

กว่า 6 ปี ก็ต้องให้นักเรียนและครอบครัวจะต้องตรวจรับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากพบอาการไข้ ไอ
น้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ให้เด็กหยุดเรียนทันที กรณีนี้ก็จะเป็นในระดับอนุบาลกับศูนย์พัฒนาเด็กค่ะท่าน
นายกฯ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ตรวจสอบการรับวัคซีนของครอบครัวควรมากกว่า 80 % ถ้าไม่ถึงท าไง 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
ตอนนี้ให้เกณฑ์นี้มา แต่ว่ากรณีเปิดเรียนอีกยังไม่ได้บอก 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
80 % ของครอบครัวก าลังพูดถึงกันพ่อกับแม่ 2 คน แปลว่าอะไร  

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
ต้องฉีดท้ังคู ่

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ฉีดแค่คนเดียวก็ไม่ใช่ 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
เดิม 100 % ค่ะนี่ลดลง  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
แล้วทีนี้ฉีดที่ว่าก็คือต้องฉีด 3 เข็มด้วยใช่ไหม  

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
กรณีเข็มกระตุ้นค่ะ ถ้าเด็กอายุ 6 - 12 ปี ก็คือการรับวัคซีนของนักเรียนควรจะมากกว่าร้อยละ 70

แล้วก็ครอบครัวร้อยละ 80 ค่ะ แล้วก็กรณีพบอาการไข้ ไอ ก็ให้หยุดเรียนทันทีเช่นกันค่ะ แล้วก็มีการตรวจ 
ATK ตามเกณฑ์การระบาดในพ้ืนที่ตั้งโรงเรียนและภูมิล าเนาของนักเรียน กรณีเด็กอายุ 12 - 19 ปี ก็คือตรวจ
รับการรับวัคซีนของนักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 ครอบครัวร้อยละ 80 หากพบอาการไข้ ไอ อันนี้ก็ให้หยุดเรียน
ทันท ีแล้วก็มีการตรวจ ATK ตามเกณฑ์การระบาดในพ้ืนที่ตั้งโรงเรียนแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงด้วย App 
Thai Save Thai หรือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานสร้างขึ้น 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ค าถาม พอท่านเห็นแบบนี้ ในฐานะผู้บริหารท่านจินตนาการออกไหมว่า มันเป็นหน้าที่ใครในแต่ละข้อ

คือคนเขียนก็เขียน แต่พอไปสู่คนปฏิบัติ ผมก าลังนั่งนึกปวดหัวว่าข้อนี้ใครท า สรุปแล้วมันจะเป็นที่ใคร 
ครูประจ าชั้นใช่ไหม แล้วลองมานั่งลิสต์ดูนะ 3T 1V มี 24, 25, 26 ข้อ และยังมี 667 อีก จะมาอีก 19 ข้อ แล้ว
คนที่ต้องมานั่งติ๊ก ๆ อย่างนี้ มันต้องไปจัดสัดสวนแล้วว่า ใครอะไรเป็นคนที่อยู่ในระดับไหนเป็นคนติ๊ก แล้วใน
ระดับไหนเป็นคนติ๊กข้อไหน ตรงนี้ต้องไปแบ่งดี ๆ เพ่ือให้จัดการง่ายขึ้น และในขณะเดียวกันครูที่ท าหน้าที่
ประจ าชั้นต้องได้รับการปลอบ ต้องได้รับการชักจูง ได้รับการปลอบโยน หรือได้รับการให้ก าลังใจในการท างาน
เพราะว่ามันจะเป็นภาระที่มันยิบย่อย แล้วมันก็ท าให้หงุดหงิดได้นะครับ แล้วสิ ่งที่พูดบางอย่างมันท า
ล าบากมาก ยกตัวอย่างการตรวจ ATK 12,000 ชุด ที่ให้ไปมันตรวจได้แค่ครั้งเดียว แต่เค้าไปเขียนว่าอะไร 
ก่อนเปิดเรียนทุกรายและทุกสัปดาห์ แค่นี้ก็ท าไม่ได้แล้ว  

 นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
อันนี้ก็เป็นเกณฑ์การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสก่อนเปิดเรียน ก็คือให้มีการประเมินการติดเชื้อใน

ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาและชุมชนที่เป็นภูมิล าเนาของครู  บุคลากร และนักเรียนร่วมด้วย กรณีที่เป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก กรณีที่ครู บุคลากร นักเรียนมีภูมิล าเนาเป็นพ้ืนที่หมู่บ้านโดยรอบสถานศึกษา และรับรู้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อการติดเชื้อในชุมชน ก็คือหากไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อในชุมชนที่เป็น
ภูมิล าเนา ให้เปิดเรียนได้โดยใช้ระบบการคัดกรองปกติก่อนเข้าสถานศึกษา หากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในชุมชน
อย่างน้อย 1 ราย ในรอบสัปดาห์ให้สุ่มตรวจ ATK อย่างน้อยร้อยละ 25  

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ค าถาม กรณีนี้ปฏิบัติได้ไหม 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
วันที่มีการประชุมร่วมกันทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้ถามทางสถานศึกษาอยู่ว่า แต่ละเคสที่เป็นอย่างนี้

สามารถด าเนินการได้หรือไม่ ทางนี้ผู้บริหารก็บอกว่าสามารถด าเนินการได ้

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ก็ตอบไปอย่างนั้น ผมยกตัวอย่างสมมุติเด็กคนนี้อยู่ในชุมชนบะขาม ตามที่ประธานมาบอกผมทราบ 

หรือแม้แต่โนนชัยแถวนี้ที่แพร่ระบาดหนัก ๆ เกิน 1 ราย แล้วให้สุ่มตรวจอย่างน้อยร้อยละ 25 นี่คือกรณีเมื่อ
เปิดเทอมแล้วใช่ไหม ตอนนี้เค้าใช้ค าว่ารายใหม่ในชุมชนอย่างน้อย 1 ราย ตอนนี้แต่ละชุมชนเกิน 1 รายแน่ ๆ 
ในสัปดาห์นั้น ๆ ดังนั้น ให้สุ่มตรวจอย่างน้อยร้อยละ 25 อันดับแรกก็คือตัวครอบครัวและเด็กเค้ารู้ไหมว่าชุมชน
ของเค้าติดเกิน 1 ราย หรือไม่เกิน 1 ราย อันนี้เค้ารู้ไหม ถ้าหากว่าไม่สามารถประเมินให้สุ่มตรวจในสัดส่วน 25 
คนต่อครู บุคลากร นักเรียนร่วมกัน 100 คน ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ท้ังข้อ 1 กรณี 1 กับ 2 เป็นหน้าที่ของโรงเรียน
ใช่ไหม ของฝ่ายบริหารที่ท่านจะต้องควบคุมด้วยตัวท่านเอง ขนาดกลางสุ่มตรวจ 75 คนต่อ 500 ใช่ไหม ไม่เกิน 
500 ให้สุ่มตรวจสัดส่วน 75 คนต่อครู บุคลากร นักเรียนรวมกันไม่เกิน 500 ส่วนเกินทุก 500 ให้สุ่มตรวจ 75 
หากมีเศษเกินให้คิดเป็น 100 สถานศึกษาขนาดใหญ่ยกตัวอย่างโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ต้องตรวจเท่าไหร่ 
300 กว่าคน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ต้องตรวจเท่าไหร่ ถ้าแบบนี้ต้องตรวจเท่าไหร่ คิดตัวเลขออกไหม 
75 คน โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ ต้องตรวจเท่าไหร่ 77 คน ของเราเข้าข่ายก็คือ 1 ใช่ไหม โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ 
เข้าข่ายข้อ 1 ใช่ไหม แล้วเข้ากรณีที่ 2 ไหม คือผมก าลังสมมุติฐานว่าไม่รู้ เค้าไม่รู้หรอกชุมชนเค้ามีติดเท่าไหร่ 
ก็คือไม่สามารถประเมินใช่ไหม ก็ต้องสุ่มตัวได้สัดส่วน 25 คนต่อครู บุคลากร นักเรียนรวมกัน 100 % 
มีเศษเกิน 50 ให้คิดเป็น 100 หากไม่เกิน 50 ไม่นับสุ่ม ดังนั้น ถ้าเอาตัวเลขของโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ 
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คือ 307 แล้วถ้าคิดแบบนี้ก็คือทุก 100 คือ 25 ถ้า 300 ก็คือ 75 ของเราท าอีกส่วน 7 คน มันไม่เกินก็คือตรวจ
แค่ 75 ใช่ไหม ทุกโรงเรียนต้องท าการบ้านในเรื่องนี้นะครับ ใหญ่พิเศษ 2,000 คนขึ้นไป โรงเรียนเทศบาล
วัดกลางต้องเท่าไหร่ดูรายละเอียดข้อ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกลางกับโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกใช่ไหม มีมากกว่า 
2,000 คน อีกหรือไม ่ไหนหน้าจอต่อไป 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ให้สุ่มเช่นเดียวกันกับขนาดใหญ่ค่ะ 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
มีความหลากหลาย การเดินทาง การสัมผัส มีคนรวมกันให้สุ่มตรวจตามสัดส่วนเช่นเดียวกับ ข้อ 3 

โรงเรียนเทศบาลวัดกลางมีเท่าไหร่ 2,800 คน ต้องตรวจยังไง สัดส่วน 150 คน ต่อครู บุคลากร นักเรียน รวมไม่เกิน 
1,000 คน ก็แปลว่าของเรา 2,800 คน ใช่ไหม ก็คือพันแรกก็ 150 พันที่สองก็อีก 150 เป็น 300 อีก 800 ก็คือ
เศษเกินใช่ไหม เศษเกินให้คิดเป็น 500 ก็แปลว่าต้องตรวจอีก 150 ก็คือ 750 ใช่ไหม เมื่อสักครู่ 2,000 ก็คือ 
300 อีก เป็น 450 ไม่ใช่ 300 กว่า เมื่อสักครู่ที่รายงานไม่ใช่ ใช่ไหม เพราะว่าอะไรจากตรงนี้ พันแรกคือ 150 มี
พันที่ 2 ก็อีก 150 ของเรามันมี 800 พอ 800 มันคือเศษเกิน 250 ใช่ไหม ใช่ตรงนี้ใช่ไหม 800 คือเศษเกิน 250 
ให้คิดเป็น 500 ให้คิดเป็น 500 ก็แปลว่าก็ต้องบวกอีก 150 ก็หมายความว่าเป็น 450 มันยังมีเกินอีก 300 ใช่ไหม 
450 อย่างน้อยตรวจ 450 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เมื่อสักครู่เท่าไหร่ มีนักเรียนเท่าไหร่ 2,200 คน ก็คือ 
300 ส่วน 200 ก็คือไม่เกิน 250 ก็ไม่ต้องตรวจเพ่ิมใช่ไหม ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ก็ต้องตรวจ 300 
ลองท าการบ้านเฉย ๆ จะได้รู้กัน ว่าเราต้องท าอะไรกันบ้าง  

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการคัดกรอง ก็คือตอนนี้ก็ให้ประเมินและคัดกรองใน 2 ลักษณะก็คือ วัดอุณหภูมิ 

กับประเมินจากอาการ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ครูทั้งหลายที่ย้ายมาใหม่ ก็ร่วมรับทราบมาตรการนี้ด้วยนะครับ ถือว่าเป็นความโชคดีได้มาฟังตรงนี้

ชัดเจนมากข้ึน ตรงนี้เป็นรายละเอียดการปฏิบัติใช่ไหม ที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนต้องรับไป 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
อันนี้ก็เป็นในเรื่องของกรณีประเมินเกณฑ์เสี่ยง จะมีอยู่ 2 ลักษณะก็คือ กรณีพบกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

กับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า คือจะเป็นขั้นตอนให้โรงเรียนประเมินได้ว่าควรจะต้องปิดให้นักเรียนหยุดเรียน หรือว่าให้
นักเรียนเข้าเรียนตามปกต ิ

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด สมมุติคือถ้าเด็กอยู่ในบ้านนั้นแล้วผู้ปกครองติด ถ้าผู้ปกครองติดถือว่าเสี่ยงสูงหรือ

เสี่ยงต่ า แล้วกรณเีสี่ยงต่ าคือยังไง 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
คือเค้าบอกว่า กรณีเสี่ยงต่ าก็คือมีระดับการประเมินความเสี่ยงอยู่ที่ ข้อ 1 - ข้อ 4 ก็คือแต่ถ้ากรณีอยู่

บ้านเค้าให้หยุดเรียนอยู่แล้ว จะมีเป็นเฟรมต่อไปของเกณฑ์การประเมินอีกค่ะ คือถ้าสัมผัสที่มีโอกาสต่ าในการ
รับแล้วก็แพร่เชื้อจากผู้ป่วย คือการพูดคุยกับผู้ป่วยมากกว่า 5 นาที ถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย อยู่ในบริเวณปิด
อากาศถ่ายเทไม่เกิน 30 นาที ในแต่กรณีนี้ก็คือเราใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ยกตัวอย่าง เค้าจะได้ปฏิบัติได้ ในห้องเรียนเราไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ติด เด็กคนนี้ก็มาเรียนในห้อง มาเรียนใน

ห้องนี้ก็คือมันต้องเรียนครึ่งหนึ่งใช่ไหม หรือว่าให้เรียนเต็ม  

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ตอนนี้ให้เรียนเต็มค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
มี 50 คน เรียน 50 คน เลยเหรอ ถ้าเรียนเต็มสมมตุิเด็กคนนี้ติดเล็ดลอดเข้ามาได้ แล้วเด็กคนนี้ติด พอ

เด็กคนนี้ติดทั้งห้องถือว่าเสียงสูงหรือเสี่ยงต่ า แล้วใครเสี่ยงสูง ใครเสี่ยงต่ า  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
คือในเบื้องต้นต้องลงสอบสวนโรคเด็กคนนี้ ก็คือเค้าอยู่ใกล้ชิดกับเพ่ือนในกลุ่มไหนมากที่สุด แล้วก็ถ้า

เกิดว่าอยู่ในพ้ืนที่ปิดเกิน 30 นาที แล้วก็เด็กถอดหน้ากากอนามัยบ้าง ไม่ใส่บ้าง ถือว่าทั้งห้องมันก็เป็นเสี่ยงสูงค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
สมมุตเิป็นผู้ปกครองรู้ว่าลูกไปเรียนห้องนี้และในห้องมีเพ่ือนติด เราจะถือว่าลูกเราเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ า 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ต้องสอบสวนโรคก่อนค่ะ ถ้าเกิน 30 นาทีแล้วก็อยู่ด้วยกันเกิน 30 นาท ีก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ทีนี้มันจะมีความยุ่งยากในการปฏิบัติอย่างหนึ่ง ก็คือในห้องเรียนมีเด็กติดขึ้นมา 1 คน ปกติถ้าเป็นแต่

ก่อนตัดสินใจอย่างเต็มที่ที่สุดก็คือปิดห้องนั้นใช่ไหม ปิดทั้งห้อง แต่ต้องรอการสอบสวนโรคเพ่ือจะแยกว่าใคร
เสี่ยงสูง เสี่ยงต่ า ผู้บริหารไหวไหม ต้องรอกว่าจะสอบสวนเสร็จใช้เวลาใช่ไหม  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็เกิน 30 นาท ีก็ห้องนั้นควรจะปิดค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
คือติดขึ้นมาเรียนอยู่แล้วมาเรียนทั้งวันด้วยกันอันนี้ถือว่าเสียงสูงไปแล้ว ที่ถามขอโทษทีนะเพียงเพ่ือจะ

บอกว่าการตัดสินใจของผู้บริหารเพ่ือจะปิดห้องนั้นไม่ปิดห้องนั้น ให้ตัดสินใจจากตรงไหนถ้าเป็นผมอยากให้มา
รอการสอบสวนโรคใช่ไหม เพ่ือจะตัดสินใจว่าเด็กคนนี้นั่งติดกันคือเสี่ยงสูง นั่งด้านถัดไปอีก 4 เมตรเพราะว่า
เสี่ยงต่ าคงจะไม่ใช่ เพราะทั้งหมดในห้องเดียวกันเรียนด้วยกันตลอดทั้งวัน ดังนั้น ถ้ากรณีมีติด 1 คน ในห้อง 
ผอ. สามารถสั่งปิดห้องนั้นได้เลย แต่ไม่ใช่ปิดทั้งชั้น ก็คือปิดห้องนั้นถูกไหมครับ ยกเว้นว่าเด็กคนนั้นไปคลุกคลี
กับเพ่ือนต่างห้องเป็นเวลาที่นานเกินกว่า 30 นาที เป็นกรณีพิเศษ และเพ่ือนห้องนั้นก็มีโอกาสเป็นเสี่ยงสูงไป
ด้วยอะไรอย่างนี้ เป็นต้น ตรงนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดการปฏิบัติ แต่ก าลังพูดถึงว่าการใช้ดุลพินิจในการ
ตัดสินใจ ที่จะปิดห้องนั้นไม่ปิดห้องนั้น หรือจะปิดไม่ปิดอย่างไร ก็เอาเป็นเกณฑ์ตัวนี้นะในเบื้องต้น เพ่ือจะได้
เข้าใจตรงกันนะครับ แล้วครูคนหนึ่งมาสอนชั้น 2 อยู่ประมาณ 45 นาที แล้วเด็กอยู่หลังห้องครูสอนอยู่ 
หน้าห้อง แล้วครูเดินไปเดินมาครูถือว่ามีความเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ า 
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นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
คือถ้าเกิดเกิน 30 นาที อยู่ในห้องนั้นก็ถือว่าครูคนนั้นเสี่ยงสูงด้วย ควรจะหยุดด้วยค่ะ ถ้าครูสวม

หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา ก็ถือว่ายังเป็นผู้ที่เสี่ยงต่ า แต่ว่าถ้าเกิดไม่สวมหน้ากากอนามัยถือว่าครูจะเป็น
กลุ่มเสี่ยงสูง  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ถ้าครูสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาก็ถือเป็นเสี่ยงต่ าใช่ไหม ก็จะได้ตรงกันนะ ตรวจพบที่บ้านท ายังไง 

ตรวจพบสถานศึกษาท ายังไง มีมาตรการนะ ไปต่อเลยครับ 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
อันนี้เป็นแผนการตรวจ ATK ของแต่ละโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
แต่ละโรงเรียนสามารถตรวจเองได้ เพราะตอนนี้มอบ ATK ไปแล้ว ถ้าดูจากแผนก็หมายความว่า

เฉพาะโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตรวจเป็น วันที่ 15 กับ วันที่ 16 ใช่ไหมครับ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตรวจ
ตั้งแต่ วันที่ 17 เป็นต้นไป ของโรงเรียนเอง ของโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ครูตรวจ วันที่ 12 นักเรียนตรวจ 
วันที่ 17 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน วันที่ 16 นักเรียนตรวจ วันที่ 17 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ตรวจ
วันเดียวกัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ วันที่ 17 วันเดียวกัน เมื่อสักครู่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง บอกมีมือตรวจ
เท่าไหร่ 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
19 คนค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
กับแผนการตรวจ 1 วัน 1,300 – 1,400 คน รับมือได้ใช่ไหม โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มีคนตรวจ

เท่าไหร่ 8 ใช่ไหม 8 กับ 600 กว่าคน ไม่มีปัญหานะ 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
โรงเรียนประสานศูนย์แพทย์ให้ช่วยค่ะ 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ประสานศูนย์แพทย์ให้ช่วยใช่ไหม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตรวจเป็น 4 วัน โรงเรียนเทศบาล

บ้านศรีฐาน แยกเป็น 2 วัน  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ขออนุญาตค่ะท่านนายกฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ้าตรวจตั้งแต่วันที่ 8 วันที่ 9 ผลตรวจ 

ATK เค้ายอมรับอยู่ไม่เกิน 72 ชั่วโมงค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
อันนี้ข้ามไป โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตรวจอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเหมาะสมไหม  

นางวาสนา  แม้นญาติ    ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 
เรียนท่านนายกฯ พอดีโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตั้งแผนไว้ว่าอาทิตย์นี้ ของเราเป็นช่วงของการ

ปรับพื้นฐานของโรงเรียน ส่วนของสาธารณสุขฯ เราจะตรวจอีกทีค่ะ   
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ดังนั้น ต้องไปก าหนดวันอีกทีนะ เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้คือค าว่าก่อนนี้ ก่อน 17 เราเปิดเรียนแล้วเหรอ  

นางวาสนา  แม้นญาติ    ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 
คือวันนี้วันแรกเราปรับพื้นฐานให้กับเด็ก 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เด็กก็คือเด็กท้ังหมดเข้ามาเลยใช่ไหม  

นางวาสนา  แม้นญาติ    ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 
ใช่ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เนื่องจากว่าเด็กวันนี้เค้าเข้าเรียนก็เลยตรวจวันนี้ แล้วก็หาเวลาที่เหมาะสมเพ่ือการประเมินอีกรอบ

หนึ่ง เพ่ือตรวจอีกรอบหนึ่ง  

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
อันนี้ก็เป็นการได้รับสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วก็ที่เหลือก็จะ

เป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ตอนนี้ผมจะจ าตัวเลข นักเรียนในสังกัดจริง 11 โรงเรียนคือ 9,500 คน ครู 500 คน มีพนักงานมีครู

ต่างชาติรวมกันแล้ว 600 กว่าคน เป็นตัวเลขเดิมที่ยังจ าได้ว่าบุคลากรครูทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 640 – 650 คน  
โดยประมาณ ถ้าจ าตัวกลม ๆ ก็คือครูมี 650 คน นักเรียนมี 9,500 คน 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
อันนี้เป็นจ านวนครูที่มีการอบรมแล้วก็สามารถตรวจ ATK ได้ ข้อมูลอาจจะมีไม่ตรงบ้างนิดหน่อยกับ

ทางท่ีผู้บริหาร แต่ตอนที่เราส ารวจแจ้งมาประมาณนี้  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
อย่างน้อยก็สบายใจว่าแต่ละโรงเรียนมีมือตรวจ  

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
อันนี้เป็นจ านวนครูและบุคลากรที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 - 4  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ครูและนักเรียนใช่ไหม  

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
อันนี้เฉพาะครูและบุคลากรในโรงเรียนค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ดูสัดส่วน ดูเปอร์เซ็นต์ของแต่ละโรงเรียนดูตรงไหน 
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นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ไม่ได้สรุปไว้ค่ะ พอดีสรุปไว้แต่จ านวนทั้งหมด แต่ว่าอย่างของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เดี๋ยวจะไป

เพ่ิมข้อมูลตรงนี้ให้ค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ไม ่แต่ละโรงเรียนควรจะมีเปอร์เซ็นต์ของครูใช่ไหมมีไหม 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
เราไม่ได้ไม่ได้แยกค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ท าไมไม่ท า ไปท าตัวเลขรวม 11 โรงเรียนไม่มีประโยชน์ ไปดูเข็ม 3 ตัวเอาตัวเลขรวมก็ยังรู้เลยว่า 79 เอง 

80 ก็ตีซะ 80 % ตามเกณฑ์ของครูคือเท่าไหร่ 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ตามเกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 70 ค่ะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ก็เข็ม 3 ใช่ไหม 

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
เข็มกระตุ้นร้อยละ 60  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เข็ม 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่ามาตรฐานต่ ามากเลย มันควรจะเป็นตัวเลขของเข็ม 3 แต่ถ้ายังเอา

เข็ม 3 มาในภาพรวมพอ 79.8 ก็คือ 80 % ก็ถือว่าผ่านอยู่ แต่ที่น่าสนใจก็คือคนที่ไม่ตรวจจะมีไหม จ านวน
เท่าไหร่ คนที่ไม่ฉีดเลยก็คือ 1 %  

นางสุธาสินี  แม้นญาติ    รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
อย่างของโรงเรียนเทศบาลวัดกลางก็จะมีอยู่ 5 คน ที่ไมฉ่ีด  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ไม่รับเลย มีโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 5 คน มีโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 1 คน โรงเรียนเทศบาล

บ้านสามเหลี่ยมมี 2 คน รวมแล้ว 8 คน คิดเป็น 1 % ก็เข้าใจได้นะความรู้สึกของเค้า บางทีบีบบังคับก็ไม่ได้ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยากฟังหน่อยมีไหม กรณีส านักช่างกับส านักคลัง รองนายกฯ ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้หากมีเรื่องเร่งด่วนเป็นภารกิจส าคัญให้มานัดผมประชุมแทนนะครับ  

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานฯ และคณะที่ประชุมทุกท่าน ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ขอน า

เรียนที่ประชุม เมื่อวันที่ 5 เราได้ประชุมร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ของโรงเรียนประชุมร่วมกัน
เมื่อวันที่ 5 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เพราะฉะนั้นรายละเอียดต่าง ๆ คือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราก็จะ
คล้ายกัน เราจะขอน าเสนอในแนวทางการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเรื่องของการเตรียม
ความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรา 11 ศูนย์ฯ คือมีมาตรการการคัดกรองและอาการเสี่ยงก่อนที่จะเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ก็คือให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งวัน และมีจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ คือตรง
นี้เราได้จัดเจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ส าหรับเด็กเล็กคงไม่ไปล้างมือเอง  

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
คุณครูดูแลค่ะ แล้วก็มีการท าความสะอาดบริเวณและเครื่องเล่นของเล่นเด็กเพ่ือเตรียมความพร้อม 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เดี๋ยวนะ กลับไปจอเมื่อสักครู่ มุมซ้ายมือบนนี้เป็นอะไร ของเล่นแต่ละชิ้น แปลว่าของเล่นท าความ

สะอาดต้องทุกวันไหม  

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ไม่ทุกวันค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ตรงนี้น่าคิดนะ ให้งดไว้ก่อน  

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
แล้วก็การจัดห้องเรียนต้องเว้นระยะห่างค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
แล้วเบาะนอนยังจะให้เค้านอนอยู่ไหม  

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นอนค่ะ ช่วงแรก ๆ เปิดเทอมนี้ก็ให้กลับบ้านยังไม่ให้นอน ยังต้องปรับตัวอีก 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ก็หมายความว่าหลังเที่ยงทานข้าวเสร็จ ผู้ปกครองรับกลับได้เลย เพ่ือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีมากเกินไป 

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
แล้วอีกอย่างในช่วงของการเปิดภาคเรียนใหม่นี้ เด็กจะงอแงมาก แล้วก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยคือไม่ทั้ง

วันแน่นอน  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ไม่มีทางได้ถึงครึ่งชั่วโมงก็เก่งแล้วต่อคน  

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้ผ่านการประเมินของ Thai Stop Covid ก็คล้าย ๆ กับของโรงเรียน อันนี้เป็น

ภาพรวมของการจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นให้แนวทางไว้  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เด็กอายุกี่ขวบนะ เด็กท่ีจะมาเรียนกับเราเด็กอายุกี่ขวบนะต่ าสุด 

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
2 ขวบค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
2 ขวบ แล้วเปิดเทอมแรกกินข้าว ครูพ่ีเลี้ยงก็ปวดหัวตายเลย  
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นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
หนักมากค่ะ ลงไปดูแล้วครูแทบไม่ได้วางมือเลย  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
2 ขวบทุกคน แล้วตอนทานข้าวครูพ่ีเลี้ยงกับครูมี 2 คนใช่ไหม ตอนเด็กเท่าไหร่ 30 - 40 คน 

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
จะมีศูนย์ฯ เล็กก็ 1 ต่อ 10 อยู่ค่ะ ศูนย์ฯ ใหญ่ก็ 1 ต่อ 10 กว่า ๆ ไม่มากเท่าไหร่ แต่ช่วงเปิดเทอมแรก

คงไม่ไปเต็มจ านวน ก็พอบริหารจัดการได้ อันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้แล้วเราก็
ประสานไปทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้ด าเนินการ อันนี้คือแบบสรุปการฉีดวัคซีนของครูที่เราได้สรุปไว้ก็คือ
เข็มที่ 1 คือ 100 % บุคลากรครูนะคะ เข็มที่ 2 คือ 98.11 % เข็มที่ 3 คือ 7.2 % แล้วก็เข็มที่ 4 ก็คือจะน้อย
หน่อยคือ 1.9 % คือจะมีเข็ม 2 ที่บางท่านที่ไม่ได้ไปฉี่ดก็ว่าท้องแล้วก็เพ่ิงคลอด แล้วก็เข็มที่ 1 ก็ไปฉีดแล้ว
เรียบร้อยแล้ว 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ในกลุ่ม 608 ก็คือที่ตัว 8 คือ 7 + 1 ตัว + 1 ก็คือคุณแม่ท้องใช่ไหม ที่ตั้งครรภ์กี่สัปดาห์ 

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ตอนนั้น 3 เดือนแล้วค่ะ แต่ว่าคุณแม่กลัวว่ามันจะมีผลกระทบ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
นี่แหละที่เข้าใจความรู้สึก แล้วเค้าก็บอกว่าต้องไปฉีด แต่เราก็เข้าใจแต่หลังจากที่ตอนนี้ก็ต้องให้นมก็

ไม่กล้าไปฉีดอีกใช่ไหม 

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ต่อไปก็คือข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคคลในครอบครัวจากที่เราส ารวจได้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ก็คือ

เข็ม 1 เข็ม 2 คือ 55.39 % เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 นี่คือ 30.2 %  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
อันนี้คือคือข้อมูลบุคคลภายในครอบครัวเหรอ ส ารวจมาได้ขนาดนี้เลยเหรอ  

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
คือให้คุณครูโทรศัพท์ถามเลยค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ได้ 100 % ไหม ได้กี่ % จากจ านวนที่เราโทรสอบถามคิดเป็นกี่ % ของบุคคลในครอบครัว คือเราได้ 

800 กว่าคนใช่ไหม แต่ว่าเราไม่มีตัวเลขต้องไปเปรียบเทียบตัวเลขด้วยนะ 100 % คือเท่าไหร่ แล้วเราท าได้
เท่าไหร่แล้วควรจะท าเพ่ิมอีกเท่าไหร่ ไม่อย่างนั้นเราก็จะพึงพอใจที่ตัวเลขนี้ แต่มันจะไม่มีตัวเลขเพ่ือคอยยึด
เหนี่ยวว่า 100 % คือจ านวนเท่านี้นะของครอบครัวนี้ แล้วเราท าได้ถึงแค่ไหน ไม่ถึงแค่ไหน ต้องไปท าเรื่องนี้
ด้วย เพราะมันต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยเด็กเล็ก  

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ก็ก าหนดการตรวจ ATK ก็คือขอไปปรึกษากับทางสาธารณสุขฯของเราใหม่ เพราะสถานที่ที่เรา

ก าหนดไว้ก็จะเป็นวัดป่าชัยวันอันเก่านะคะ กับวัดศรีสว่างโนนทันส่วนจะเพ่ิมเติมตรงไหนที่ไหนก็คือขอ
ประสานปรึกษากันอีกทีค่ะ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ผมว่าวัดศรีสว่างโนนทันไปใช้ศาลาเค้า 

นางสาวบุษกร  กัปโก    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ใช่ค่ะ ก็มีแค่นี้ค่ะส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กยังเป็น 3T 1V 667 เหมือนกันไหม  

นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
ขอเรียนเพ่ิมเติมครับท่านนายกฯ และที่ประชุมครับ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น เนื่องจากว่าเด็กนั้นยัง

ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีนที่เต็มที่ ดังนั้น ในส านักการศึกษาเองก็ได้คุยปรึกษาหารือว่าควรน านโยบายของ
ท่านนายกเทศมนตรีที่เคยให้ไว้ในตั้งแต่ยุคแรก ก็คือการปรับสภาพยืดหยุ่นตามสภาพจริงตามประกาศจังหวัด
ต่าง ๆ โดยพฤติกรรมหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราไม่มีปิดเทอม ดังนั้น การยืดหยุ่นในการที่จะ
ให้เด็กได้มีความปลอดภัยก็ควรที่จะให้เด็กได้มาโรงเรียน หรือมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามสภาพความเหมาะสม 
แต่ยังเน้นเป็นเรื่องของการที่เด็กจะได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมอย่างครบถ้วนทุกวัน  ดังนั้น 
พฤติกรรมจริง ๆ แล้วก็คงจะมีการยืดหยุ่นครับท่านนายกฯ ใช้นโยบายของท่านเดิมก็คือมาโรงเรียนก็บางวัน
อาจจะอยู่ไม่เต็มเวลาครับ ก็เรียนเพ่ือทราบ และจะน านโยบายแล้วก็พัฒนาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ส าคัญก็คือค าว่ายืดหยุ่น มันเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจถูกไหม เพ่ือประเมินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

จริง ที่นี้สิ่งที่ฝากส านักการศึกษาว่าในช่วงแรกของการเปิดเทอม ให้ใส่ใจเป็นพิเศษกับ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพราะโรงเรียนมีครูเยอะอยู่แล้ว แต่ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรามีบุคลากรถึงแม้มันจะตามมาตรฐานก็จริง 
แต่การรับมือช่วงเปิดเทอมมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายมาก และเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมาก เพราะผมเข้าใจว่าส าหรับพ่อ
แม่บางคนอาจจะไปนั่งเฝ้าเลย พอไปนั่งเฝ้าเสร็จผู้ปกครองอ่ืนที่ไม่ได้ไปก็จะไม่สบายใจ เพราะมีคนนอก มีคน
นอกเสร็จผู้ปกครองคนนี้เสี่ยงไหม ติดไหม แล้วคุณก็จะมาขอเฝ้าด้วยอย่างนี้ มันท าให้การตัดสินใจในการ
บริหารมีปัญหา ดังนั้น แนวทางต้องท าให้มันชัดหน่อยว่า มันอาจจะปฏิเสธไม่ได้ผู้ปกครองบางคนมันก็จ าเป็น 
สมมุติอย่างนี้ แต่การให้เข้ามาคลุกคลีเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ มันอาจจะไม่ใช่แต่มันคงจะมีที่ให้ผู้ปกครองไป
อยู่แล้วคนอ่ืนสบายใจ หรือต่อให้มีที่ให้ผู้ปกครองไปอยู่แล้วคนอ่ืนเห็นแล้วสบายใจ หรือต่อให้มีที่ให้ผู้ปกครอง
ไปอยู่แล้วคนอ่ืนอาจจะไม่สบายใจอีกเช่นกัน เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก แล้วเกิดพลาดขึ้นมามีการติดขึ้นมา
เนื่องจากเหตุแบบนี้เราก็ยิ่งแย่เข้าไปอีก ดังนั้น พวกนีเ้ป็นรายละเอียดที่ต้องใส่ใจ แล้วก็ถ้าจะให้ดีก่อน วันที่ 17 
ไม่ใช่แปลว่าที่ 5 ประชุมไปแล้วมันจะจบ อะไรที่เป็นเรื่องอ่อนไหว อะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อการ
คาดการณ์พยายามจินตนาการให้มันเยอะแล้วก็เตรียมมาตรการรองรับให้เยอะ ๆ นะครับ แล้วมันจะได้ไม่
ฉุกละหุกเวลาเกิดปัญหาข้ึนไป 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบส านักศึกษา ใส่ใจในมาตรการช่วงแรกของการเปิดเทอมเป็น
พิเศษกับ 11 ศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันเปิดเทอม 
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4.4 เรื่องรายงานผลการช่วยเหลือผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน 
(Home Isolation) 

นางปริญดา  เอียสกุล    ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม  
เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุม ขออนุญาตรายงานการ

ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ในส่วนที่ทั้งติดเชื้อแล้วก็ผู้สัมผัสเสียงสูง
เพราะแยกเป็น 2 รายการ 1. เป็นเรื่องของอาหาร ในเรื่องของอาหารนี้ท่านนายกฯ ได้มอบไว้ตั้งแต่เดือน
มีนาคมพอดีว่าเมษายนไม่ได้เข้าค่ะ ก็ขออนุญาตรายงานตอนนี้เลยว่า จ านวนประชาชนที่เราช่วยเหลือไปแล้ว
ประมาณ 1,388 คน  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
นี่คือคนที่ติด หรือเสี่ยงสูง 

 นางปริญดา  เอียสกุล    ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม  
ทั้งติด ทั้งเสี่ยงสูงค่ะ รวมทั้งหมดเลยแล้วก็งบประมาณที่ใช้ไปแล้วเบิกจ่ายไปแล้ว 1,207,150 ณ เดือน

ตุลาคม 2564 แล้วก็จนถึงเมษายน 2565 ค่ะ ที่เบิกจ่ายไปหมดเรียบร้อยแล้ว  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
หมายความว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เมษายน  

นางปริญดา  เอียสกุล    ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม  
ใช่ค่ะ ของปีงบประมาณนี้ แล้วก็นั่นเป็นเรื่องของอาหาร ในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภค เราได้ช่วย

แยกออกเป็นพระสงฆ์ สามเณร แล้วก็ประชาชนทั่วไป ตอนนี้เราช่วยไปแล้ว 4 วัดค่ะ 290 รูป พระสงฆ์และ
สามเณร ในส่วนของประชาชน มีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วเป็นการเยียวยา 441 ราย เราช่วยเหลือเครื่อง
อุปโภคบริโภคไปแล้ว 211 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 159 ราย รอด าเนินการ 101 ราย แต่ดูแล้วเมื่อสักครู่
เช็คกับเจ้าหน้าที่แล้วอยู่ระหว่างด าเนินการ ตัวเลขน่าจะผิดค่ะ เพราะว่ารวมแล้วมันไม่ได้ 441 ราย น่าจะ
เป็นอยู่ที่ 139 รายค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เดี๋ยวตัวเลขไหน คือที่ตัวเลขที่น่าจะผิดอยู่ระหว่างด าเนินการ เพราะถ้าเอา 3 อย่าง มารวมกันไม่ใช่ 441 

 นางปริญดา  เอียสกุล    ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม  
ใช่ค่ะ ก็ในส่วนของสวัสดิการฯ ก็รายงานในส่วนการสงเคราะห์ช่วยเหลือประมาณนี้ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
กรณีเสียงบ่นที่ว่าช้า วันนั้นได้คุยกับรองปลัดฯ ผอ.ส านัก แล้วนะว่าไปจัดการกันภายใน เพ่ือตอบสนอง 

ได้เร็วกว่านี้ แล้วก็ทางส านักคลังกับท่านปลัดฯ รับทราบนะว่าเป็นกรณีเร่งด่วน รอหายแล้วค่อยให้โดนเค้าด่า 
ให้ในระหว่างที่ยังเป็นได้ความรู้สึกที่ดี  ตรงนี้การจัดการสามารถด าเนินการได้  ท่านรองฯ กับ ผอ.ส านัก 
รับทราบนะครับ ก็ขอให้ติดตามโดยโดยเคร่งครัดแล้วกัน และส าคัญที่สุดก็คือค าว่าเร่งด่วน นี่เป็นหัวใจ ไป 4.5 ครับ 
อันนี้ขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้เข้ามานะ  

 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
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 4.5 เรื่องการเตรียมพร้อมในการรับมือพายุฤดูร้อน และอุทกภัยในพื้นที่  

นางมันฑิกา  ไชยพรหม    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ และผู้อ านวยการ

ส านักกอง ผู ้อ านวยการโรงเรียนนะคะ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนของส านัก
ปลัดเทศบาล จะมาขออนุญาตรายงานถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัย และก็เหตุสาธารณภัย 
ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น วันนี้มีจ่าสิบตรีเด่นนภา มีทา หัวหน้างานกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
มาร่วมในการน าเสนอข้อมูล ขออนุญาตน าเรียนเป็น PowerPoint ในส่วนของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตที่จะน าเรียนข้อมูล ดังต่อไปนี้ อันนี้ก็คือแผนที่จุดเฝ้าระวังน้ าท่วมขังในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นเรา ก็จะประกอบไปด้วย 15 โซน 30 พ้ืนที่ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เดี๋ยวนะ เช็คอีกทีกับทางส านักช่างยังเป็นแบบนี้อยู่ไหม 15 โซน กับ 30 พื้นที่ ผอ.กวี ศิริชาติวาปี 

ผอ.ธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล มันยังอัพเดทไหม ยังเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ไหม ไปตรวจสอบทบทวนอีกรอบหนึ่งนะ 
ถ้ามันข้อมูลเก่าและมีการเปลี่ยนแปลง และยังใช้ข้อมูลเก่า แผนก็ยังเป็นแผนเก่าอยู่ ต้องต้องไปอัพเดทตรงนี้ให้ด้วย 

 นางมันฑิกา  ไชยพรหม    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อันนี้ก็จะพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงทั้ง 4 สถานี ก็จะประกอบไปด้วยสถานีดับเพลิงหนองแวง

ตราชู พ้ืนที่ปลอดภัยจะอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง ก็จะอยู่ที่โรงเรียน
เทศบาลบ้านหนองใหญ่ สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ จะอยู่ที่เทศบาลบ้านหนองใหญ่เช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็สถานี
ดับเพลิงเมืองเก่า จะอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน อันนี้จะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ 4 สถานี 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
นี่หมายถึงกรณีเกิดเหตุ และกรณีต้องอพยพ ก็คือจะเป็นจุดอพยพใช่ไหม เอาไว้รองรับ 

นางมันฑิกา  ไชยพรหม    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ใช่ค่ะ อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อสักครู่ก็คงจะไปปรับ ไปตรวจสอบกับทางส านักช่างอีกครั้งหนึ่งค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
คือควรจะปรับเพราะว่าเมื่อมีโครงการวางท่อระบายน้ าเพิ่มเติม พ้ืนที่บางพ้ืนที่เป็นพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก

ได้รับการแก้ไข สีหรือจ านวนดาวมันจะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ต้องมีการปรับปรุง 
เมื่อมีการปรับปรุงแผนมันจะเปลี่ยนตามไปด้วย แผนปฏิบัติการมันจะเปลี่ยนตามดาวและสีที่เปลี่ยนไป ดังนั้น 
ต้องประชุมร่วมกับส านักช่าง ส านักช่างก่อนจะประชุมร่วมกับทางป้องกันฯ กรุณาท าของท่านก่อนว่าจัดที่เคย
คุย 15 พ้ืนที่ 30 โซน ตอนนี้มันควรจะเปลี่ยนได้หรือยัง 

นางมันฑิกา  ไชยพรหม    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลแล้วก็อยู่ใน

เขตอ าเภอเมือง ในส่วนของฝ่ายป้องกันฯ ก็จะมีการลงประชาสัมพันธ์ โดยการน าข้อมูลจากกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และกรมอุตุนิยมวิทยา มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบถึง
สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตอันใกล้ ในระหว่างนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อม  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ตอนนี้เราใช้เฉพาะ Page ของฝ่ายป้องกันฯ ใช่ไหม เราได้ใช้ Page ของเทศบาลด้วยไหม  

นางมันฑิกา  ไชยพรหม    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แท็กเอาค่ะ 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์   นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ใช้วิธีการสื่อสารที่ดีกว่านี้นะว่า ต่อไปนี้ถ้ามีกรณีการแจ้งเตือนของฝ่ายป้องกันฯ จะขออนุญาต

ด าเนินการผ่านไปยังหัวหน้าฝ่ายเค้าอย่างนี้ ๆ เพ่ือลงประชาสัมพันธ์ และทุกกองส านักที่มี Page ของตัวเองกับ
โรงเรียน ก็ขออนุญาตประสานเค้าเอาไว้ว่าจะขอแท็กเข้าไปอะไรอย่างนี้เป็นต้น  แล้วส าคัญที่สุดก็คือสื่อ
สาธารณะ Social Media ที่เค้ามีที่เราเคยปฏิสัมพันธ์กับเค้าพวก Page ทั้งหลาย ที่มันมีคนติดตามเยอะ ๆ 
ต้องไม่พลาด ดังนั้น เราเองถ้าพูดถึงการประชาสัมพันธ์ คุณก็ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน 
สถานการณ์ปกติ สถานการณ์รุนแรง การประชาสัมพันธ์ก็ต้องมีลีสต์ ดังต่อไปนี้ มันจะได้ไมไ่ปสุ่มค าครบไม่ครบ
ก็ไม่รู้ ดังนั้น ก็คือถ้าเต็มฟอร์ม ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ประชาสัมพันธ์มันเต็มฟอร์มประกอบ ดังต่อไปนี้ และ
ความรับผิดชอบมันควรจะเป็นยังไง ไปท าแผนนี้ให้มันชัดเจน เพราะการบันทึกคือหัวใจ เวลาแจ้งเหตุเรื่องนี้
ส าคัญมาก  

นางมันฑิกา  ไชยพรหม    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
อันนี้ก็คือการเตรียมการรับมือในอุทกภัยปี 2565 นี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนทางฝ่ายป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ด าเนินการตรวจสอบเตรียมความพร้อมของ
เครื่องสูบน้ าขนาด 8 นิ้ว ของเทศบาลและของสันนิบาตเทศบาล จ านวน 2 เครื่อง ซึ่งขณะนี้ในส่วนของ
เทศบาลจะอยู่ที่สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง และก็ของสันนิบาตจะอยู่ที่สถานีดับเพลิงเมืองเก่า จะมีการ
ตรวจสอบแล้วก็มีการทดลองเครื่อง ปรากฏว่าใช้การได้ปกติ เมื่อได้รับการแจ้งเหตุจากเครือข่ายของสันนิบาต 
และในส่วนของชุมชนก็เช่นเดียวกัน ก็สามารถที่จะออกไปติดตั้งในสถานที่ที่ร้องขอได้ค่ะ อันนี้เป็นการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าเมื่อ ปี 2564 ปีที่แล้ว ที่ซอยสวัสดีถนนมิตรภาพมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบรรจุทราย 
ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน ทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะได้ติดตามในส่วนของข้อมูลข่าวสารจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาและก็ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ประสานงานไปยังเครือข่าย ก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 6 ขอนแก่น แล้วก็ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายต่าง ๆ ในการ
ที่จะมาเตรียมความพร้อมร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งเราจ าเป็นจะต้องใช้จ านวนคนในการที่จะมา
ช่วยเหลือ ก็จะประสานไปยังมณฑลทหารบกที่ 23 ตชด. ภาค 2 และในส่วนของเครื่องจักรก็อาจจะเป็นของ
ชลประทานที่ 6 และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น อันนี้ก็จะเป็นการลงพ้ืนที่ส ารวจ 
จุดเสี่ยงในชุมชนอยู่ที่หนองแวงตราชู ก็มีท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมลงพ้ืนที่หนองแวงตราชู 1 - 4 ค่ะ 
ภาพก็จะอยู่ที่โซนของทางมหาวิทยาลัย ขอนแก่น หมู่บ้านบุญสม อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือของทางเทศบาล
นครขอนแก่น โดยคณะผู้บริหารได้ลงพ้ืนที่ในการช่วยเหลือน ากระสอบทรายไปมอบให้กับพ่ีน้องประชาชน
ในชุมชนหนองแวงตราชู 1 อันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบุญสมบริเวณใกล้เคียงกันค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ไม่เป็นไร อันนี้ผ่านไปมีตัวอ่ืนอีกไหม  
 
 



38 
 

นางมันฑิกา  ไชยพรหม    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเผชิญเหตุ หากเมื่อมีปริมาณฝนตกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 20 - 30 นาที 

ตกหนัก ทางสถานศีูนย์ศรีจันทร์ก็จะแจ้งรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา แล้วก็มีค าสั่งให้ออกปฏิบัติหน้าที่โดยทันที
สถานีทั้ง 4 สถานี และในส่วนของส านักช่าง ส านักสาธารณสุขฯ ก็จะออกปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ตนเองได้
รับผิดชอบ ในส่วนของทางฝ่ายป้องกันฯ เองอันนี้จะเป็นพื้นที่ริมบึงแก่นนคร สถานีเมืองเก่าที่ออกไปเผชิญเหตุ 
อันนี้ก็จะเป็นที่ทุ่งสร้าง พ้ืนที่ที่อยู่ข้าง ๆ มณฑลทหารบกท่ี 23 อันนี้อยู่บ้านกอกของศรีจันทร์ออกไปเผชิญเหตุ 
แล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติงานของทีมกู้ภัยและบรรเทาภัย ในส่วนของวาตภัยนั้น เราก็ได้ออกไปเผชิญเหตุโดย
ทันที เมื่อได้รับแจ้งจากทางผู้น าชุมชน หรือทางสถานีดับเพลิงทั้ง 4 สถานี อันนี้ก็จะเป็นในช่วงของปีที่ผ่านมา 
แล้วก็อันนี้ก็เร็ว ๆ นี้เองค่ะ เมื่อเดือนที่แล้ว อันนี้จะอยู่ที่ซอยเทพารักษ์ 8 ที่จะดึงน้ ามาจากหลังเซ็นทรัล 
ออกมาที่ถนนเทพารักษ์ เรามีการประสานขอความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ในการ
ขอสนับสนุนเครื่องสูบส่งระยะไกล 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ไม่เป็นไรอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติ ไปต่อเร็ว ๆ มีเรื่องอะไรที่มากกว่านี้ไหม 

นางมันฑิกา  ไชยพรหม    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ไม่มีแล้วค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ผมจะสรุปอย่างนี้ สิ่งที่น าเสนอมันเป็นปีกภารกิจของส านักปลัด ฝ่ายป้องกันฯ แต่สิ่งที่ผมต้องการ 

ผมมอบท่านปลัดฯ บูรณาการแผนมันมีกองที่เกี่ยวข้อง มีส านักปลัดฯ มีส านักช่าง มีส านักสาธารณสุขฯ 
มีส านักสวัสดิการฯ มีส านักคลังนะครับ ให้แต่ละกองส านักทบทวนแผนที่เคยด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน อาทิเช่น 
ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ของส านักช่าง ถ้ายังใช้ 15 โซน 30 พ้ืนที่ เก่าไปหรือยัง ถ้ามีการปรับปรุงแล้วมันควรจะ
เป็นพ้ืนที่อย่างไร กี่โซน กี่พ้ืนที่ที่เหมาะสม แล้วพอด าเนินการเสร็จเฉพาะส านักช่าง ไล่กรณี เช่น การลอกท่อ 
โดยการจ้างเอกชน โดยการจ้างชุมชน โดยการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ของส านักช่าง ควรจะต้องด าเนินการ
ทั้งหมดกี่พ้ืนที่ แล้วสบายใจได้อย่างไรว่ามีการส ารวจจริง ว่ามีท่อต้นที่น่าสงสัย คืออันดับแรกเรารู้ว่าเราจะมี
โซนพ้ืนที่เสี่ยงมีกี่พ้ืนที่ แล้วแต่ละพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่เสี่ยงควรจะมีสิ่งที่ต้องประกอบการ ดังต่อไปนี้ อาทิเช่น มีการ
ลอกท่อไว้ มีการเตรียมเผชิญเหตุหากเกิดกรณีน้ าท่วมอะไรเหล่านี้  เป็นต้น ถ้ากรณีลอกท่อก็แยกออกเป็น
บริษัทเอกชนที่เราจ้างปรากฏในโครงการและเค้าจะด าเนินการทันไหม เพราะทุกอย่าง Start เดือนมิถุนายน 
ก็คือฤดูฝนถูกไหมครับ ดังนั้น ถ้ามันมาช่วงแรกมันจะมาแรง เพราะมันจะเป็นปลายฤดูร้อนต่อเข้าสู่ฤดูฝน 
ถ้ามันมาแรง มันจะตกปรับปรุงพ้ืนที่บูรณาการเรียบร้อยแล้ว ปรับโซนเรียบร้อยแล้ว แต่ละโซนแต่ละพ้ืนที่มี
แผนรองรับ รองรับแล้วมันก็จะเห็นว่าบางโซนมีความต้องการให้วางท่อ แต่ยังไม่ได้วาง บางโซนเพียงแค่ลอก
ท่อระบายน้ าอะไรเหล่านี้ เป็นต้น เรื่องนี้อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน ส านักสวัสดิการฯ ยกตัวอย่าง เช่น กรณีเกิด
เหตุการณ์ถ้าน้ าท่วมเหมือนคราวที่เป็นหนองใหญ่ ที่เขื่อนปล่อยน้ าเยอะ ๆ เราเคยต้องอพยพคนมาขึ้นในพ้ืนที่สูง 
เราจะต้องจัดตั้งศูนย์เพื่อให้การช่วยเหลือ นั่นคือกรณีอพยพนะ แต่ถ้าหากว่าในกรณีแค่น้ าท่วม น้ าท่วมแล้วเค้า
ไปขอกระสอบทรายมาแล้ว หลังจากน้ าลดมันต้องไปเยียวยา ของเรานี่มันไม่เกี่ยวกับหมวดป้องกันฯ มันเป็น
โหมดของฟื้นฟูเยียวยา เราจะต้องท าอย่างไร การเตรียมของอ านวยความสะดวกเป็นอย่างไร ของฝ่ายป้องกันฯ 
เมื่อสักครู่นี้ มันเป็นแผนเดิมและแผนที่เคยด าเนินการและเป็นเหตุการณ์ที่เคยไปปฏิบัติ แต่ต้องการอัพเดท
พ้ืนที่ใหม่ อัพเดทพ้ืนที่ใหม่แล้วก็ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติประกอบด้วยอะไรบ้าง เวลาเกิดเหตุเมื่อสักครู่แผน
ป้องกันใช้ค าว่าอะไรตก 20 - 30 นาท ีถูกไหม แจ้งทุกหน่วย แต่ของส านักช่างของเค้าจะไปดูที่คลองร่องเหมือง 
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ว่าน้ าในคลองร่องเมืองอีกกี่เซนติเมตรมันถึงขีดสีต่าง ๆ แล้วขีดสีต่าง ๆ ที่ปรากฏ มันจะมีแผนปฏิบัติการที่
แตกต่างมีระบบ Sensor ใช่ไหม ที่มันจะเข้า Smartphone เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบอะไรอย่างนี้  เป็นต้น 
ของส านักสาธารณสุขฯ กรณีท าแผนแล้วก็ต้องไปปรับปรุงก็คือประธานมีการเปลี่ยนไหม กรรมการเปลี่ยนไหม 
คนที่จะต้องออกไปเขี่ยขยะที่ตรงตะแกรงเวลาฝนตกหนัก ขยะไปอยู่ตรงตะแกรงแต่ละโซนแต่ละพ้ืนที่  แต่ละ
ชุมชนใครรับผิดชอบ มีระบบการสั่งใช้ไหมเกี่ยวข้องกับประมาณในการจะใช้เค้าไหม มีจ านวนคนไหม ถ้าอัตรา
การใช้คนสูงสุดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ แต่ถ้าอยากใช้แต่ละพ้ืนที่ ใช้เงินเท่าไหร่ อย่างนี้เป็นต้น มีใครรับผิดชอบ 
มีคนของสาธารณสุขฯ ไปก ากับยังไงพวกนี้ ไปอัพเดทแผนให้มันเป็นปัจจุบันนะครับ ส านักคลังจะช่วยคลี่คลาย
อ านวยสะดวกกรณีใช้งบประมาณ สงสัยยังไงในอดีตเคยติดขัดยังไงคุยกันเอาไว้ก่อน ว่าถ้าเหตุจ าเป็นเร่งด่วน
ขออย่างนี้ ๆ ขอช่องทางแบบนี้ ขอ Fast Track แบบนี้ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อคุยตกลงกันตั้งแต่แรกทุกคนเตรียม
ของตัวเองให้เรียบร้อย อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน พอเสร็จแล้วท่านปลัดฯ เชิญเข้าร่วมประชุม ตอนนั้นจึงเป็น
การบูรณาการแผนนะครับ ประกอบด้วยอะไร ก าลังคน เครื่องจักร วัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณระยะเวลาอะไร
อย่างนี้ เป็นต้น จนกระทั่งพอเข้าสู่ช่วงก่อนฤดูฝน ก็มีการซ้อมใหญ่หรือไม่ เพื่อที่จะบูรณาการร่วมกันและบางที
มันเอิกเกริกเกินแต่มันไม่ค่อยเห็นผลการปฏิบัติ มันควรจะเป็นแบบไหนที่มันเหมาะสม แล้วมันดูพอเหมาะ
พอควรอย่างนี้ เป็นต้น ปีหนึ่งเราถึงขนาดตั้งจุดระยะยาว แต่ปีนี้แนวโน้มฝนจะมากกว่าปีที่แล้วใช่ไหม ปีนี้
แนวโน้มฝนจะมากกว่าปีที่แล้ว ถ้าปีที่แล้วสถานการณ์ที่น้อยกว่าปีนี้ มันยังเคยมีบางจุดที่เป็นปัญหา ปีที่แล้ว
มันเกิดจากน้ าชีใช่ไหม ที่ฝนมันตกที่ไหนเยอะ ๆ แล้วมันไหลผ่านขอนแก่น ชัยภูมิแล้วมันก็ไหลผ่านขอนแก่นก็
ไปท่วมที่อ่ืน มันไม่เข้าเมือง แต่เราก็ต้องแสดงน้ าใจเพราะเป็นพ้ืนที่รับน้ า เพราะมันต้องไปกั้นไม่ให้น้ าเข้าเมือง
ที่อ่ืนก็เลยได้รับผลเดือดร้อน เราก็ไปช่วยเค้าแต่ของเรามันจะเกิดเหตุหนัก ๆ ก็ต่อเมื่ออะไร ถ้าฝนตกในบาง
พ้ืนที่ที่กรณีเป็นเหลืองแดงอะไรต่อมิอะไรเมื่อสักครู่  เช่น แถวสามแยกทุ่งสร้างตัดหลังศูนย์ราชการ แถวหน้า
บ้านท่าน สว.สมชาย ตรงนี้มันจะท่วมก็ต่อเมื่อกรณีน้ าขนาดไหน มันจะมายังไง แล้วมันจะทะลักมาแรง ๆ แบบนี้ 
และส าคัญที่สุด ปีนี้มันจะเป็นคาบเกี่ยวกับการเปิดงานใช่ไหม ที่จะวางท่อยักษ์วางท่อใหญ่เค้าจะเปิดงานเร็ว ๆ นี้ 
คือถ้าเค้าเปิดงานเร็ว ๆ นี้ มันจะมีผลกระทบกับเราก็คือถนนมิตรภาพตรงปากซอยสวัสดีใช่ไหม 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมก่อสร้างฯ 
ผอ.ส านักช่าง จะเข้ากรุงเทพฯ ไปก าหนดแนวการก่อสร้างพรุ่งนี้เลยครับ เค้า Kick Off มาแล้วนะครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
แล้วที่ส าคัญที่สุด ซวยที่สุดก็คือ มาเปิดงานเดือนหน้าฝน แล้วถ้ามาเปิดงานเดือนหน้าฝนผม

ยกตัวอย่างเลยนะ เพราะมันจะวางท่อบล็อกคอนเวิร์สใต้ถนนมิตรภาพ รับน้ าจากปากซอยสวัสดี มาตามถนน
มิตรภาพและก็มาเลี้ยวเข้าถนนหลังศูนย์ราชการ มาถึงหน้าบ้านท่าน สว.สมชาย ใช่ไหม แล้วแทนที่จะเลี้ยวขวา
ลงไปผ่านหน้าจวนผู้ว่าฯ ก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสถานีประมง ที่เป็นห่วงก็คือเปิดงานโครงการขนาดใหญ่ที่วางท่อ
ยักษ์ 2 เมตร 50 เซนติเมตร ถ้าเปิดแล้วมันเป็นหน้าฝน แล้วปากซอยสวัสดีซึ่งจะรับน้ าจากมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น แล้วมันจะไหลลงท่อถ้ามันเปิดงานจะต้องมีการปิดท่อ บริหารจัดการน้ าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมาก 
เพราะไม่ได้เริ่มต้นในเดือนปกติ ไปท าในเดือนหน้าฝน สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องนี้แหละ 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมก่อสร้างฯ 
เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะฝากข้อห่วงใยนี้ไปที่ประชุมครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เพราะอะไรครับ ถ้าตลอดสายไม่ว่าคุณจะเริ่มจุดไหนตัวไหนก่อนตัวไหนหลังผมว่า ผอ.กวี ศิริชาติวาปี 

ก็น่าจะคิดออก เริ่มจุดไหนก่อน จุดไหนหลังก็ปวดหัวหมด เพราะเป็นพ้ืนที่รับน้ าลงบึงทุ่งสร้างทั้งหมด ดังนั้น 
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ต้องเปิดซอยสวัสดี ถ้าเปิดซอยสวัสดีน้ ามันออกปากซอยสวัสดีไม่ได้ มันก็จะกระจายทั่วกลับเข้าไปหนองแวง
ตราชูแถวนั้นอีก แค่คิดก็ปวดหัวแล้ว ดังนั้น ส านักช่างไปท ารายละเอียดเอาไว้ 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมก่อสร้างฯ 
เท่าที่เคยประชุมร่วมนะครับ เค้าจะเปิดจากช่วงท้ายโครงการคือจากแถวประมงไป ก็คือช่วงที่ท่าน

นายกฯ กังวลน่าจะไม่ได้ท าอยู่ในห้วงหน้าฝนครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เปิดจากประมงออกมา 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมก่อสร้างฯ 
ใช่ครับ อาจจะก าชับอีกทีว่ามีข้อห่วงใยในช่วงฤดูฝน  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
คือมันจะต้องสัมพันธ์กับระยะเวลาใช่ไหม ว่าช่วงฝน 3 - 4 เดือนนี้ การก่อสร้างจากท้ายมา 3 - 4 

เดือนมันจะไปจบที่ตรงไหน เพราะถ้ามันไปจบที่หน้าบ้านท่าน สว.สมชาย เป็นจุดรับน้ าพอดี ยังอยู่ในช่วงหน้า
ฝนมันควรจะยังไงอะไรแบบนี้ เป็นต้น ก็ฝากบูรณาการแผนเรื่องนี้ให้เป็นปัจจุบันนะครับ เพราะถ้ามันหนัก
พ้ืนที่ใดพ้ืนทีห่นึ่ง แล้วมาลอกท่อไม่ทันแล้วมาโดนด่าทีหลังว่าเห็นไหมท่วมเสร็จแล้วค่อยมาลอก  

นายกวี  ศิริชาติวาปี    ผู้อ านวยการส่วนสุขาภิบาลฯ 
ขออนุญาตรายงานเพ่ิมเติมนะครับ ในส่วนของเรื่องของการลอกท่อที่จ้างเอกชน ตอนนี้ก็อยู่ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เห็นบอกว่าไดบ้ริษัทแล้ว รออุทธรณ์อะไรพวกนี้ใช่หรือไม ่

 นายกวี  ศิริชาติวาปี    ผู้อ านวยการส่วนสุขาภิบาลฯ 
ประมาณนั้นครับ แล้วก็ในส่วนของการจ้างแรงงานชุมชน ตอนนี้เราก็ด าเนินการในส่วนของชุมชน

ประมาณ 80 % แล้ว และในช่วงเดือนนี้กับเดือนหน้าในส่วนของถนนสายรอง แล้วก็ได้ตามซอยย่อยที่เป็น
ปัญหา แล้วก็จะใช้รถดูดของเทศบาลเข้าไปด าเนินการ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ทบทวนอีกทีนะ ทบทวนใหม่ 

นายกวี  ศิริชาติวาปี    ผู้อ านวยการส่วนสุขาภิบาลฯ 
ครับ ในส่วนของท่อทางเอกชนตอนนี้อยู่ระหว่างซื้อจ้างนะครับ แล้วก็ส่วนของจ้างแรงงานชุมชน

ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 80 % แล้ว คาดว่าภายในเดือนนี้ก็น่าจะเรียบร้อย 100 % แล้วก็ในช่วงของเดือนนี้ถึง
เดือนหน้า เราก็จะใช้รถดูดของเราเพ่ือด าเนินการตามซอยย่อย แล้วก็จุดที่มีปัญหาครับ แล้วก็เพ่ิมเติมตอนนี้ก็
ทางเทศบาลต าบลบ้านเป็ดกับของทางเราตอนนี้ก็มีกลุ่ม Line ก็อาจจะขออนุญาตเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กับท่านหัวหน้าส านักปลัดเข้าร่วมกลุ่ม เพ่ือที่จะประสานเรื่องของการสูบระบายน้ า
จากบึงหนองโคตร 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ถ้ากรณีเข้ากลุ่ม Line ทุกกองส านักในระดับบริหารทั้งหมดให้เข้า ทุกกองส านักเข้าใจใช่ไหมครับ ให้

เข้าไปด้วยเพราะบางทีเค้าจะต้องทราบเหตุ 
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นายกวี  ศิริชาติวาปี    ผู้อ านวยการส่วนสุขาภิบาลฯ 
พอดีในส่วนนี้ ก็จะเป็นกลุ่มที่บริหารจัดการน้ าร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลบ้านเป็ดกับทางส านักช่างเรา 

เพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลว่าจะสูบน้ ามาช่วงไหน ลดระดับน้ าถึงไหนแล้ว เพ่ือเตรียมความพร้อมของเรา ครับ
ขอบคุณครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ให้ดูแลพ้ืนที่ชุมชนมิตรภาพหลังเซ็นทรัลด้วย เพราะทุกครั้งที่บ้านเป็ดท่วม ตรงนี้จะเป็นที่ชอกช้ า

เพราะเราต้องระบายน้ ามาลงตรงนี้ แล้วน้ าก็ไปขังอยู่มิตรภาพ และต้องรอเราไปสั่งการ ไปขอยืมท่อส่งน้ าท่อ
สูบน้ าระยะไกลจากศูนย์ป้องกันสาธารณภัย เขต 6 ใช่ไหม ให้มาสูบน้ าจากมิตรภาพมาลงถนนเทพารักษ์อะไร
แบบนี้ ก่อนช่วงนี้มันท าอะไรได้บ้าง เช่น ขุดลอกอะไรเค้าได้บ้างไหม ให้มันเร็ว พอมาลงจากตัวประตู 5 ใช่ไหม 
พอมันสูบลงมาเสร็จน้ ามันไหลได้เร็ว เพ่ือที่จะออกแล้วไปเชื่อมถนน ไปเชื่อมท่อระบายน้ าได้เร็วท ายังไง ค าว่า
เร็วเป็นหัวใจไง ถ้ามันไม่สะดวกแล้ว มันกลายเป็นพื้นที่ท่วมขังแล้ว มันตอนปลายไม่สะดวก ไม่มีตัวผลักน้ า 
ไม่มีตัวสูบน้ าตรงนี้ช่วยใส่เข้าไปในแผนให้ด้วยนะครับ ก็รบกวนท่านปลัดฯ ช่วยนัดประชุมเลย ท่านรองมาแล้ว 
ในฐานะที่เป็นรองหนึ่งใหม่ ก็ช่วยบูรณาการแผนเลย ก็รับไปประชุมร่วมกัน รองนายกฯ ที่เกี่ยวข้องแต่ละกอง
ส านักก็เชิญเข้าร่วมด้วยนะครับ เพ่ือจะได้เห็นภาพแผนปฏิบัติการที่ตรงกัน เวลาสื่อสารจะได้ไม่โกรธกัน 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 
- มอบส านักช่าง และ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทบทวนข้อมูล โซนและพื้นที่ในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น ว่ายังคงเป็นปัจจุบันอยู่หรือไม่ 15 โซน 30 พื้นที่ หากยังไม่เป็นปัจจุบันให้
ด าเนินการแก้ไขอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

- มอบฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแจ้งเตือนภัย ให้ด าเนินการขออนุญาต หัวหน้า
ส่วนฯ และ ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ในการของแท็กข้อมูลต่าง ๆ ลงใน Page Social Media เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ของแต่ละกองส านัก และโรงเรียน ทั้ง 11 โรงเรียน จัดท าแผนให้เกิดความชัดเจนต่อไป 

- มอบส านักปลัดฯ ส านักช่าง ส านักการสาธารณสุขฯ ส านักสวัสดิการฯ ส านักคลัง ทบทวนแผนฯ 
ที่เคยด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน  

4.6 เรื่องแจ้งปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น (ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข)   

นางอินทิรา  ฆารเจริญ    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านผู้บริหารส่วนการงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้

เข้าสู่ห้วงเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณประจ าปี 2566 ขอแจ้งปฏิทินการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลปี 2566 - 2570 ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยก าหนดส่งข้อมูลให้ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบเรียงและก็จัดท ารูปเล่ม
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน วันที่ 17 มิถุนายน 2565 แล้วก็น าเข้าคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ในวันที่ 29 มิถุนายน ในส่วนของส านักกองที่ประสงค์จะขอใช้เงินสะสม ทางเราได้เปิดรอบของการท า
แผนพัฒนาเทศบาลปี 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยก าหนดส่งข้อมูลที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพ่ือจะน าเข้าคณะกรรมการสนับสนุน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ในส่วนของการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2566 
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ก าหนดส่งข้อมูลให้ฝ่ายงบประมาณ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 แล้วก็จะมีก าหนดการในการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการช่วง วันที่ 24 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2565 ขอบคุณค่ะ 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ก็จะมีเป็นเอกสารแจ้งเวียนให้ทุกกองส านักทราบ ผมรบกวนท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ รองปลัดฯ

ผอ.ส านักกอง ส่วนที่เกี่ยวข้อง เอาโครงการที่ผมพูดถึงตอนนโยบายที่หาเสียง บรรจุเข้าไปในแผนพัฒนา
ให้ผมด้วย ผมยกตัวอย่างล่าสุดมีข่าวดีก็คือขอนแก่น Fund กองทุนอาชีพได้รับความสนใจจาก บพท. หน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ อาจารย์เค้าชอบใจโครงการนี้มาก จริง ๆ แล้วเราหาคนที่จะกู้
เงินคือคนที่จะท าอาชีพ เราเปิดช่องทางคือที่ผ่านมาเทศบาลท ากองทุนตั้งตัว ใครอยากจะค้าใครอยากจะขาย 
ก็มาท าโครงการนี้ให้เป็นวัสดุ เป็นครุภัณฑ์ ให้คุณไปท าอาชีพ แต่สิ่งที่เรายังขาดก็คือทุนถูกไหม คุณได้วัสดุและ
ครุภัณฑ์ไปแล้ว คุณก็ไม่มีทุน สุดท้ายจะท าอาชีพมันก็ล าบาก แล้วก็มาท าขอนแก่น Fund ก็คือกองทุนหนุน
อาชีพ ให้โอกาสในการที่เค้าจะไปหาแหล่งทุน ล่าสุดก็ทราบจาก รองฯบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ว่าได้เจรจา
ไปแล้วมีประมาณ 50 ราย ที่ประสงค์อยากจะขอกู้ เราช่วยคิดถึงแม้กระทั่งคนที่กู้เป็นหนี้นอกระบบ ว่าให้คุณ
หาแหล่งทุนใหม่เพ่ือที่คุณจะเอาไปช าระหนี้นอกระบบ แล้วกู้จะกลับเข้ามาสู่ในระบบที่ดอกเบี้ยมันไม่โหดร้าย 
บพท. รู้โครงการนี้น่าสนใจมาก เค้าเตรียมจะหางบมาอีกอีก 1,000,000 บาท เอามาให้คนที่ประสงค์จะท า
อาชีพให้เค้าได้กู้ ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องประสานผ่านอาจารย์ เรียนรองฯมนตรี สิงหปุณณภัทร รองฯบุญฤทธิ์ 
พาณิชย์รุ่งเรือง ผอ.ปริญดา เอียสกุล ก็ให้รับรู้เรื่องนี้ แล้วก็ไปตามในรายละเอียดว่าถ้ามีโอกาสอยู่ ๆ ก็มีคนจะ
ให้ทุนมาอีก 1,000,000 บาท ให้มาบริหารจัดการให้คนมากู้ เพ่ือไปท าอาชีพนี้เป็นโอกาสดีมาก ดังนั้น จะให้รีบ
ไปตามต่อ พวกเหล่านี้ก็ควรจะอยู่ในแผนหรือไม่อยู่ในแผนอย่างไร ไปทบทวนนะครับเป็นภารกิจเลยนะครับ 
ที่จะต้องช่วยกันท า ผ่านเรื่องนี้นะ ไปเรื่องพิธีมอบเกียรติบัตรครับ  

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 

 - มอบรองนายกฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ ผอ.ส านักกอง และส่วนที่เกี่ยวข้อง น าโครงการฯ ตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พูดในช่วงหาเสียง บรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป  
 - มอบส านักสวัสดิการสังคมฯ ด าเนินการทบทวนปรับปรุงแผนฯ เกี่ยวกับกองทุนตั้งตัว เนื่องจาก
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) อาจจะให้การสนับสนุนงบประมาณมา 
จ านวน 1,000,000 บาท 

4.7 เรื่องการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติราชการด้วยความมานะ
อุตสาหะ ประจ าปี 2565 

นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
เรียนท่านเทศมนตรีฯ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านนะคะ ด้วยวันนี้เวลา 14.00 น. 

เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ เพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชการด้วยความมานะ
อุตสาหะประจ าปี 2565 ซึ่งวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้มอบให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ าของเราทั้งหมด จ านวน 244 ท่าน จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ร่วมแสดงความยินดี ในวันนี้เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมนค่ะ 

 
 



43 
 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนการงานนะครับ เพ่ือเป็นเกียรติกับพ่ีน้องพนักงาน พ่ีน้องครูที่เค้าเสียสละท างาน

ให้องค์กรเรา 25 ปี กับ 30 ปี ช่วงชีวิตหนึ่งของคน การที่จะอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง บริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ในระดับเกิน 20 ปี มันเท่ากับ 1 ใน 4 ของชีวิตเป็นอย่างน้อย ส าหรับบางคนมันจะ
กลายเป็น 1 ใน 3 ของชีวิต ถ้าท่านแบ่งช่วงชีวิตของท่าน ท่านอยู่กับครอบครัวได้กี่ปี แล้วท่านมีช่วงเวลาของ
การใช้ชีวิตในการท างานอีกกี่ปี สุดท้ายคือช่วงท้ายของชีวิตที่มีการพักผ่อนกี่ปี  ดังนั้น แต่ละช่วงชีวิตมันมี
ความหมายส าหรับเรา คือเกียรติยศและศักดิ์ศรี คือความภาคภูมิใจกับคนที่ได้รับใช้องค์กรอย่างเทศบาลนคร
ขอนแก่นยาวนานถึง 25 ปี ผมมานั่งคิดของผมเล่น ๆ ผมก็ไม่น้อยนะ ผมก็เกือบ 25 ปีเหมือนกัน เพราะผม
ตั้งแต่ปี 2538 ดังนั้น กรณีแบบนี้ก็มานั่งคิดว่าคนอ่ืนจะรับ 25 จะรับ 30 ตัวเองคงไม่มีสิทธิ์รับกับเค้า แต่มันก็
เป็นความภูมิใจในช่วงชีวิตของตัวเองว่าจะมารับใช้องค์กรกับพ่ีน้องประชาชนนี้มายาวนาน ก็อยากจะให้
ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเวลาเค้ารับเกียรติบัตร เวลาเค้ารับโล่ หัวหน้าส่วนการงานมาเป็นเกียรติให้เค้า แล้วมันควร
จะกระตือรือร้นมากกว่านั้น ยกตัวอย่าง เช่น หลังจากรับเสร็จ ยกตัวอย่างส านักคลัง มีคนได้รับ 25 กับ 30 ปีนี้ 
พอเค้ารับเสร็จในภาพรวมเสร็จเราขอนัดถ่ายรูปหมู่กับเค้าไหม ถ่ายรูปให้เค้าไหม เพียงแค่ขอถ่ายรูปกับเค้า 
แล้วก็ไปโพสต์ใน Facebook ของกองตัวเอง ส านักตัวเอง มันก็เป็นความภาคภูมิใจของเค้า เจตนาตรงนี้ตั้งใจ
จะให้เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในหน้าที่ ในองค์กร เค้าก็จะได้จดจ าในความรู้สึกแบบนี้ ถ้าเปรียบเสมือน 
งานเกษียณ คนเกษียณท่านเอาดอกไม้ไปให้เค้าใช่ไหม เอาของขวัญไปให้เค้า แต่ว่ากรณี 25 ปี  30 ปี อาจจะ
ไม่หนักขนาดนั้นก็ได้ เพียงแค่ดอกกุหลาบสักดอกไหม หรือเชื่อค าชื่นชมสักนิดไหม ของขวัญเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
สักชิ้นไหม ไปเป็นผ้าเช็ดหน้าอยู่ข้างในไม่ได้ขนาดนั้นหรอก แต่ว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นความรู้สึกที่ดี 
มันก็เป็นความดีงามส าหรับเค้า ก็อยากจะให้สร้างความรู้สึกที่เกิดขึ้น ก็ขอเรียนเชิญนะครับ เริ่มพิธีบ่ายสองครึ่ง  

นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
เชิญบ่ายสองค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ผมบ่ายโมงครึ่งมีติดนัดจะไปช้านิดหนึ่งนะครับ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
4.9 เรื่องรายงานตัวพนักงานเทศบาล 

นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
ด้วยวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครขอนแก่นได้มีการรับบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามบัญชี 

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาบรรจุใหม ่จ านวน 9 ราย มาบรรจุที่ส านักคลัง 1 ราย กองยุทธศาสตร์ฯ 
1 ราย ส านักช่างอีก 7 รายค่ะ เป็น 9 ราย และก็รับโอนพนักงานเทศบาลจ านวน 1 ราย และก็รับโอนพนักงาน
ครูเทศบาลจ านวน 17 ราย รวมวันนี้ 27 ราย  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
วันนี้เท่าไหร่ 

นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
27 รายค่ะ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
วันนั้นหัวหน้าส่วนการงาน 20 คนใช่ไหม ก็ว่าเยอะแล้ว 

 นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
ขอแนะน าในส่วนของน้องที่มาบรรจุแต่งตั้งใหม่ 1. นายณัฐพงษ์ ชาตรี มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน

พัสดุปฏิบัติงาน ส านักคลังค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เดี๋ยวนะอยู่ตรงนั้นสักครู่ ตกลงกันก่อนวิธีการยังไงดี คือเนื่องจากมาใหม่ พอมาถึงหน้าผมจะเปิด

หน้ากากอนามัยให้เห็นหน้าสักหน่อย แล้วหันหน้าไปให้เค้าเห็นหน้าแล้วค่อยใส่หน้ากากอนามัยได้ไหม ดังนั้น 
ถือโอกาสเปิดหน้ากากอนามัยให้ผมเห็นหน้า แล้วก็กลับไปให้เค้าเห็นหน้าแล้วค่อยใส่หน้ากากอนามัย เชิญเลย  

นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
1. นายณัฐพงษ์ ชาตรี มาแต่งตั้งในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัดส านักคลัง 2. นางสาวอภิญญา 

ขันทับไทย นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3. นายพันณกร ขาลมา 
นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน สังกัดส านักช่าง 4. นายธีรพงษ์ ดวงพรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดส านักช่าง 
5. นายไพโรจน์ ล่าลู่ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดส านักช่าง 6. นางสาวธนัญญา สังสีแก้ววิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ สังกัดส านักช่าง 7. นายวิศรุต เฟ่ืองไธสงค์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดส านักช่าง 8. นางสาวกมลวรรณ 
ประทุมวงศ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดส านักช่าง 9. นางสาวปัณณภัสร์ ศรีอัญญาพงศ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
สังกัดส านักช่าง ครบการบรรจุแต่งตั้งเด็กใหม่นะคะ ต่อไปจะเป็นรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 1. นางสาววนิดา 
คงเมือง เภสัชกรปฏิบัติการ จากเทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ มาด ารงต าแหน่งเภสัชกร
ปฏิบัติการ ที่ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
นี่มาแทนใครหรือเปล่า 

นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
เป็นต าแหน่งที่ก าหนดแทน นายเดชาชัช สายเมธางกุร มาอยู่ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
นายเดชาชัช สาเมธางกุร ย้ายไปกองทุนสุขภาพใช่ไหม แล้วทีนี้ยังไงก็ให้เค้ายืนอยู่นี่เลย หรือว่าขยับไป

แล้วครูมา เอาแบบไหน ขยับไปทางซ้ายของผมนะครับ  

นายชัชชัย  วันทาแก้ว    รก.หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา 
ต่อไปเป็นรายชื่อของพนักงานเทศบาล ผู้ผ่านการสรรหาตามบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามี 1 ราย คือนางนิรมล ศิริหล้า รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมือง
เมืองพล โอนมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม ต่อไปเป็นรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูเทศบาล จากหน่วยงานอ่ืนที่โอนมาสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น มีจ านวนทั้งสิ้น 16 ราย 1. นางศรัณย์ชนก อดทน ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองคู สังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 โอนมาด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 2. นายวัชรวุธ  ศรีภูมิกุล ต าแหน่งครู
โรงเรียนบ้านดงเก่า สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 โอนมาด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 3. นายเอกลักษณ์  
บัวแดง ต าแหน่งครู โรงเรียนโนนภิบาลโคกกลาง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 โอนมาด ารงต าแหน่งครู 
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โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 4. นางสาวมิรินญา สีนาง ต าแหน่งครู โรงเรียนสีชมพู สังกัด อบจ.ขอนแก่น โอนมา
ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 5. นางสาวศศิมา นันทิยเภรี ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัด อบจ.ขอนแก่น โอนมาด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 6. นายณัฐทกร 
เงียบสดับ ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
โอนมาด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 7. นางสาวมัทนา เหล่าพรม 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนน้ าพองภูริพัฒน์ สังกัดเทศบาลต าบลน้ าพอง โอนมาต าแหน่งครู
วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 8. นายวัชรพงศ์  อดทน ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านสร้างแซ่ง
วังถั่ว สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 โอนมาด ารงต าแหน่งคร ูโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 9. นางวีณา มะปะเต 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ สังกัดเทศบาลต าบลท่าพระ โอนมาด ารง
ต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 10. นางสุภารัตน์  พลยางนอก ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองเมืองพล โอนมาด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 11. นางสาวพิศมัย ศิริสุทธา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียน
เทศบาล 1 โพศรี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โอนมาด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 12. นางสาวพัฒน์นรี  
ทุติ ต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โอนมาด ารงต าแหน่งครู  โรงเรียน
เทศบาลบ้านหนองใหญ่ 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
มาจากโรงเรียนด้วยกันไหม 

นายชัชชัย  วันทาแก้ว    รก.หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา 
มาจากเทศบาลนครอุดรธานีเหมือนกันครับ  

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
แต่คนละโรงเรียนใช่ไหม  

นายชัชชัย  วันทาแก้ว    รก.หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเดียวกันครับท่านนายกฯ ล าดับที่ 13. นางสาวนงลักษณ์  ศรีเจริญ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครู

ช านาญการ ศพด.เทศบาล 7 (ฉัตรทิพย์เทพวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
โอนมาด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 14. นายวีรพันธ์  ทรรศนภูมิ ต าแหน่งครู โรงเรียน
เทศบาลวัดเสนานฤมิตร สังกัดเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี โอนมาด ารงต าแหน่งครู โรงเรียน
เทศบาลบ้านหนองแวง 15. นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวไชยมหา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียน
สีชมพูศึกษา สังกัด อบจ.ขอนแก่น โอนมาด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
และ 16. นางสาวอรวรรณ เตชะพรพงษ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 
เชาวนปรีชาอุทิศ สังกัดเทศบาลนครปฐม โอนมาต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหลี่ยม ทั้งหมด 17 รายครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ก้าวตรงนั้นเอามาผสมกัน ยืนไป 2 ฝั่งหน่อย หรือจะยืนแถวหน้า มายืนแถวหน้าก็ได้ ใครตัวเล็กอยู่

ข้างล่างใครตัวสูงยืนแถวบน ผอ.น าทีมเลย ใครตัวสูงอย่าไปเบียดกับเค้าขึ้นมา ให้ตัวเล็กก็ไปอยู่ข้างล่าง เธอตัว
สูงขึ้นมา ที่เหลือยืน ช่วยจัดหน่อย ๆ จะได้ถ่ายรูปหมู่ได้ ขอเสียงปรบมือต้อนรับทุก ๆ คนอีกครั้งหนึ่งครับ 
ขอต้อนรับด้วยความยินดีนะครับ เดี๋ยวกลับไปนั่งจะพูดด้วยนิดหนึ่ง เดี๋ยวกลับไปนั่งที่จะได้พูดด้วย ก็ขอต้อนรับ
ทุกท่านด้วยความยินดี ขอบคุณส าหรับเลือดใหม่ที่สอบได้แล้วก็เลือกจะมาลงปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาลนคร
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ขอนแก่น แล้วท่านที่โอนย้ายมารับราชการ มาปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาลนครขอนแก่น ก็ขอบคุณทุกท่าน เหตุผล
ที่ให้วาระของการแนะน าตัวนี้อยู่ท้าย อย่างน้อยให้ท่านได้สัมผัสแนวคิด วิธีการแนวทางบางอย่างของเทศบาล
นครขอนแก่น แล้วก็จะท าความรู้จักและคุ้นเคยรูปแบบการท างานแบบวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ ก็หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าท่านจะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน กลิ่นอายบางอย่างที่ท่านสัมผัสได้จากการประชุมในวันนี้
อย่างน้อยก็เป็นแนวทาง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีทีมงานที่เข้มแข็งมาช่วยกันดูแล ไม่ว่าจะเป็นพ่ีน้อง
ประชาชน เป็นนักเรียน หรือเป็นชุมชนอะไรก็แล้วแต่ ทุกท่านจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ขอให้
บ้านใหม่ของเทศบาลนครขอนแก่นนี้ เป็นพื้นที่ท่ีอบอุ่นส าหรับท่านที่จะมาอยู่ร่วมกัน  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 แจ้งการนัดหมายตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ประจ าปี 2566 

นางอินทิรา  ฆารเจริญ    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 แจ้งการนัดหมายตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจ าปี 

2566 ทางคณะกรรมการได้นัดตรวจประเมินรอบเชิงลึก ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 – 19.00 น. 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
แล้วผมกลับมาทันไหม เดี๋ยวไปดูเวลาอีกทีหนึ่งนะ 16.00 – 19.00 น. เหรอ 

  นางอินทิรา  ฆารเจริญ    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เป็นวันหยุดด้วยนะคะ วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
วันศุกร์ก็หยุดเหรอ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผมก็ยังไม่อยู่ ผมมอบใครนะ 

 นางอินทิรา  ฆารเจริญ    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร ผอ. และคณะ ใช่ไหม สาระส าคัญที่คุยกันไว้เราเสนอ Line Bot ใช่ไหม 

เรามีทั้งระบบหลังบ้านกับหน้าบ้าน Back Office, Front Office ดังนั้น สิ่งที่ต้องชัดเจนก็คือว่ารางวัลที่เรา
ประกวดเข้าใจว่าตัว Application ตัวนี้ ที่อ่ืนเค้าก็มีระบบแบบเดียวกับเรา แล้วเราจะ Present ให้มันขาดจาก
คนอ่ืนเค้ายังไง Keyword หลังบ้านที่มันต้องเชื่อมข้อมูลทั้งหมด แล้วการสะท้อนกลับไปหน้าบ้าน หน้าบ้านใคร
ก็มี แต่ระบบหลังบ้านเราจะโดดเด่นกว่าไหม มีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างไร รวดเร็วมากกว่าอย่างไร ประหยัด
ไหม ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท าการบ้านโดยละเอียด แล้วการซ้อมการน าเสนอภาษาที่ใช้ ขั้นตอนของการ
น าเสนอ PowerPoint ที่ประกอบให้มันราบรื่นไม่ติดขัด และส าคัญที่สุดเพราะถ้าเค้าเน้นเวลาว่าภายในเวลากี่
นาที เราควรจะต้องซ้อมไหม ยังไงตรงนี้ต้องรบกวนท่านรองฯ แล้วก็ ผอ. ปลัดฯ รองปลัดฯ ที่เกี่ยวข้องช่วย
ซ้อมตรงนี้ให้หน่อยนะครับ เพ่ือเกิดความแม่นย า แล้วก็ถ้าที่ผ่านมาตอนเราประกวด เราได้ดีเด่น คนอื่นได้ยอด
เยี่ยมใช่ไหม คนอ่ืนยอดเยี่ยมมันดีกว่าตรงไหน ถ้าวันนี้ เที่ยวนี้ เค้าก็เสนอแบบเดียวกับเรา เวลาน าเสนอจะต่าง
จากเค้ายังไง และพัฒนาการตั้งแต่ครั้งคราวนั้นมาคราวนี้มีความแตกต่างไหม ตรงนี้ต้องดึงออกมาให้ได้เพราะ
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เราผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในเชิงปริมาณ แต่เหลือในเชิงคุณภาพที่มันจะฟันธงว่ามันต่างกันตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญ
มาก ต้องฝากเรื่องให้กับทางส านักช่าง เรื่องอ่ืน ๆ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

นางอินทิรา  ฆารเจริญ    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ขออนุญาตค่ะ ก าหนดวันซ้อมใหญ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมนครเป็งจานค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
16.00 – 19.00 น. ก็แปลว่าจะต้องมีเสิร์ฟของว่างอะไรเพ่ือให้รองท้องนะ เพราะเป็นเวลาที่เค้าต้อง

ทานข้าวเย็น แล้วก็กรรมการที่มา ทานอะไรรองท้องหรือยัง ถ้าหิวข้าวจะหงุดหงิดไหม เจ้าอารมณ์ไหม จะใช้
อารมณ์กับเราไหม พวกนี้ต้องดูแลยังไง 

นางอินทิรา  ฆารเจริญ    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
กรรมการประเมินผ่านระบบ Zoom ค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
ถ้า Zoom ก็เกี่ยวข้องกับระบบ WiFi สัญญาณที่ไม่ขัดข้อง การซ้อมยังไงที่เหมาะสม การแชร์สกรีน

แบบไหนที่มันจะได้เร็ว เรื่องอ่ืนมีใครเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านครับ ท่านที่เกี่ยวข้องก็
เดี๋ยว 14.00 น. เจอกันทีโ่รงแรมพูลแมน ขอปิดการประชุมครับ   

 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
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